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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การนำเสนอผลการศึกษาและวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กรณีศึกษา 
คือ ชัซวาล ขนขจี รวมท้ังบุคคลรอบข้างกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยได้ใช ้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research)̂ ประยุกตัใช้เพ่ือดำเนินการ'วิจัย โดยมีรายละเอียดของข้อมูลโดยการ 
สัมภาษณ์ และผลการวิเคราะห์ตามกรอบการวิจัย ดังน้ี

1. ข้อมูลเก่ียวกับชัชวาล ขนขจี
1. ประวัติชีวิต

1.1 ประวัติชีวิตส่วนตัว
1.1.1 ภูมิหลัง
1.1.2สภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน 

1.2ประวัติการศึกษา
1.3 ประสบการณ์เนการทำงานออกแบบเรขศิลปั

1.3.1 แรงบันดาลใจและเหตุผลในการประกอบอาชีพ
1.3.2 เกียรติประวัติและรางวัล

1.4 การดำเนินชีวิต
1.4.1 ข้อคิดและปรัชญาในการดำเนินชีวิต 

1.4.2ภาพอนาคต

2. แนวคิดและการทำงานของข้ชวาล ขนขจี
2.1 การทำความเข้าใจโจทย์

2.1.1 การหาแนวคิดสร้างสรรค์
2.1.2 รูปแบบและลักษณะเฉพาะ

2.2 พัฒนาการสร้างแนวความคิดในการออกแบบ
2.2.1 การสร้างแนวความคิดในการออกแบบ
2.2.2 การใช้หลักการและทฤษฎีในการออกแบบ
2.2.3 เน้ือหาและเร่ืองราว
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2.3 ทัศนคติ
2.3.1 ทัศนคติในเร่ืองระบบการศึกษาการออกแบบเรฃคิลป็ 

ในสถาบันอุดมศึกษา
2.3.2 ทัศนคติท่ีมีต่อแวดวงวิชาชีพและการศึกษาด้านการ 

ออกแบบเรฃคิลป๋

3. ผลงานของชีชวาล ขนขจี
3.1 ผลงาน
3.2 แนวทางการส่ือสาร
3.3 เทคนิค และรูปแบบ

1. ข้อมูลเก่ียวกับซัชวาล ขนขจี
1. ประวิติชีวิต
1.1 ประวิติชีวิตส่วนต้ว
1.1.1 ภูมิหลง
ซ'ซวาลขนขจี เกิดเม่ือวันท่ี 29ตุลาคม พ.ศ. 2511 เป็นบุตรชายของนายทวีขนขจีและ 

นางสมันขนขจีโดยสถานท่ีเกิดน้ันคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานคร ซ'ช'วาล ขนขจีน้ัน 

เป็นบุตรชายคนโตมีน้องชาย 1 คน'ซ่ึงมีอายุห่างกันถึง 12ปีสภาพและฐานะทางครอบครัวอยู่ใน 

ระดับปานกลาง มีภูมิลำเนาท่ีอยู่อาดัยอยู่ในละแวกสวนหลวงร.9 กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

สัมพันธภาพระหว่างซ'ชวาลกับครอบครัวน้ันค่อนข้างอบอุ่น ท้ังบิดาและมารดาของซัชวาลเล้ียงดู 

อบรมส่ังสอน โดยใช้ท้ังความเข้มงวดแต่ก็ให้อิสระทางการแสดงออกทางความคิดไปพร้อม กัๆน
’’ท้ังคุณพ่อและคุณแม่เล้ียงลูกมีท้ังแบบโบราณและทันสมัย ท่ีว่าแบบโบราณคือ 

เขาจะเข้มงวดในบางส่วน แล้วก็ปล่อยเราในบางส่วน ก็คีอเช่ือในเร่ืองความคิด และการแสดงออก 
โดยท่ีบ้านก็จะปล่อยเรา แต่เร่ืองจารีตประเพณีก็ยังรู้สึกว่าทุกอย่างก็ยังควรเป็นแบบไทย ด้ัๆงเดิม”

(ซซ1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

การท่ีซัซวาลเติบโตด้วยการเล้ียงดูด้วยวิธีการดังกล่าวน้ันมีผลต่อการใช้ชีวิต และ 
ถือปฏิบัติมาเป็นนิสัยส่วนตัวจนกระท้ังในปัจจุบัน

'‘ทุกวันน้ีก็ยังเป็นแบบน้ันอยู่ เพราะทางบ้านก็Hอิสระในเร่ืองการแสดงออก และการใช้ 
ความคิด รวมไปถึงการใช้ชีวิตพอลมควรไม่ค่อยเข้ามาเข้มงวดเป็นเพราะส่วนหน่ึงทางบ้าน
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คงเห็นว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ทางบ้านก็เลยเช่ือประกอบกับเราทำให้ทางบ้านเราไม่ได้ไปในทาง 
ท่ีไม่ดีหรือเส่ือมเลีย แต่ในส่ิงท่ีทางบ้านเช่ือน้ันมันก็ถูกจริง  ๆ เพราะว่ามันก็เป็นเช่นน้ัน คือ 
ไม่ได้ทำความเดือดร้อนหรือทำความไม่ดีจริง”

(ซ'ช'วาล ขนขจี, ล้มภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

จากการให้ล้มภาษณ์ของอาจารย์ล้นติ ลอรัชวี ท่ีเป็นท้ังนักออกแบบและอาจารย์รุ่นน้อง 
เม่ือถามถึงอุปนิสัย ใจคอของชัชวาล ได้รับคำตอบจากว่าชัชวาลเป็นคนอ่อนน้อม ถ่อมตัว 
และจากการล้มภาษณ์สุหฤท สยามวาลาซ่ึงเป็นลูกค้า หรือเจ้าของผลงานการออกแบบของชัชวาล 
รวมท้ังรุ่นน้องท่ีช้ช่วาลร่วมงานด้วยน้ันก็ได้รับคำตอบว่า

‘'...นอบน้อม ถ่อมตัว ไม,ถือตัวเป็นคนฟังเหตุผล และความคิดเห็นของคนรอบข้าง 

มีเหตุผล...”
(อ. ล้นติ ลอรัชวี, 9 มกราคม 2549)

ในประเด็นดังกล่าวสุหฤท สยามวาลา ผู้ร่วมงานกับชัซวาลในฐานะผู้ว่าจ้างและเจ้าของ 
ผลงานทางการออกแบบของชัซวาลน้ันไดให้ความเห็นเก่ียวกับนิสัยใจคอของชัชวาลดังน้ี

“...เขาเป็นคนท่ีตรงไปตรงมามากนะครับ เวลาท่ีDueด้วยก็จะรู้สึกว่าจะสบายใจไม่ต้อง 
รู้สึก1ว่าเรากำลังโดนอesignennพยายามขายงาน,ท่ีเรา,ไม่ชอบอยู่อะไรอย่างน้ี ผมว่ามันเป็นความ 

โข,จดีด้วยท่ีเราคุยกันรู้เร่ือง ไม่ต้องปรับไอดงไอเดียอะไรกันมาก...”
(ลุหฤท สยามวาลา, 9 มกราคม 2549)

1.1.2 สภาพแวดล้อม'ในอดีตและปัจจุบน
การท่ีซัซวาลน้ันเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ในแถบชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงวิถี 

ชีวิตของคนในละแวกน้ันมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมรวมท้ังความเป็นอยู่สมถะ เรียบง่าย คล้ายกับคน 

ท่ีอาศัยหรือมีภูมิลำเนาตามชนบทท่ีมีความแนบแน่น และสนิทสนมกันในหมู่เครือญาติ ในวัยเด็ก 
ของชัชวาลน้ันก็จะเล่นซนตามสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำนวย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือประดิษฐ์ 
ของเล่นท่ีส่วนใหญ่น้ันก็อาศัยธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมในละแวกน้ัน ตลอดจนทุกวันน้ีชัชวาล 
ก็ยังคุ้นเคยกับวัฒนธรรมแบบน้ีเป็นอย่างดี

“ในอดีตสมัยเม่ือ 30 กว่าปีท่ีแล้ว ในละแวกน้ันยังเป็นเหมือนกับทุ่งนา เป็นสังคม
เหมือนกับสังคมซาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ตามชนบทซ่ึงไม่ใช่สังคมเมือง เพราะสวนหลวงร.9นันอยู่ใน 
แถบชานเมือง อยู่บนพ้ืนฐานท่ีเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในแถบชนบท เม่ือสมัยเด็ก ก็ๆเหมือนกับ 
เด็กท่ีอยู่ตามชนบท ก็มืชีวิตในวัยเด็กการเล่นซนตามอัตภาพและสภาพแวดล้อมท่ีเอืออำนวย
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ท่ีเหมือน กัๆนกับเด็กในชนบทท่ัวไป เซ่น การยิงนกตกปลา เล่นม้าก้านกล้วย เล่นว่าว มีความ 

สนิทสนมไปมาหาลู่กันในหมู่เครือญาติสนิทมิตรสหายก็มืกิจกรรม หรือวิถีชีวิตท่ีเอ้ืออาทรกัน 

เซ่น การลงแขกช่วยเหลืองานบุญแบบไทย  ๆแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเปล่ียนไปในทางท่ีเจริญข้ึน 

ความสัมพันธ์ของเครือญาติก็ยังมีอยู่สูง กิจกรรมต่าง กๆารลงแขกกันในงานบุญก็ยังมือยู่ 

ช่วยกันทำกับข้าว ขนของ ล้างจานล้างชาม เป็นเรองปกติ “

(ซช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

1.2 ประ'วิติการศึกษา
ชัซวาลได้เข้าศึกษาระดับอนุบาลท่ีโรงเรียนลหพาณิชย์ปุณวิถี แผนกสามัญ จนกระท่ัง 

สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากน้ันจึงเข้ามาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นน้ันชัชวาลมืผลการเรียน 

อยู่ในระดับท่ีดีและสามารถเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลายวิทยาศาสตร์ได้ 

โดยชัชวาลได้เลือกวิชาทฤษฏีศิลปะเป็นวิชาเลือก สาเหตุหลักท่ีทำให้ชัชวาลเลือกท่ีจะศึกษาต่อ 

ทางด้านศิลปะในระดับอุดมศึกษาน้ันสืบเน่ืองมาจากวิชาท่ีเก่ียวกับการคำนวณเป็นตัวแปรท่ีเป็น 

ปัจจัยสำคัญในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์น้ันชัชวาลได้ระดับ 

คะแนนไม่ดีนัก ประกอบกับในวิชาศิลปะท่ีตนเองต้ังใจและสามารถทำคะแนนได้ดีจึงล่งผลต่อการ 
ตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของซัชวาลเป็นอย่างย่ิง อีกท้ังชัชวาลยังต้ังใจและเร่ิม 

ใส่ใจทางด้านวิชาท่ีเก่ียวกับด้านศิลปะ เน่ืองจากความคิดท่ีต้องการสอบเข้าเรียนทางด้าน 

สถาปัตยกรรม ซ่ึงในเวลาต่อมาชัซวาลสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาวิชาศิลปศึกษา 
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“สมัยเด็ก เๆลยตอนน้ันศูนย์สาธารณสุขจะมีสถานรับเล้ียงเด็กแรกเกิด ทางบ้านเลยนำไป 

ฝากไว้ก่อนเข้าอนุบาล จากน้ันจึงเข้ามาเรียนช้ันอนุบาลท่ีโรงเรียนสหพาณิชย์ปุณวิถี แผนกสามัญ 

โดยศึกษาในช้ันอนุบาล 1 เพียงไม่ก่ีเดือนก็ได้เล่ือนช้ันข้ึนไปเรียนช้ันอนุบาล 2 เลย โดยทาง 
โรงเรียนดจากเกรดหรือคะแนนแล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ได้ ดังน้ันทางโรงเรียนจึงให้

‘บ ่ °J ฬ ่

เล่ือนช้ันข้ึนไปเรียนช้ันอนุบาล 2 เลยซ่ึงเรียนอนุบาล 1 ไม่เต็มปี ประมาณเทอมแรกแล้วทาง 
โรงเรียนก็ให้เล่ือนช้ันเลย ถือเป็นเร่ิองท่ีดีมากในขณะน้ัน เพราะจำได้ว่าในช่วงท่ีเรียนชันอนุบาล 1 
น้ันเป็น'ช่วงท่ีดีท่ีสุด'ใน*ชีวิต คือ ลอบได้ถึง 93 % ซ่ึงสมัยก่อนระบบการให้คะแนนน้ันไม่ได้เรียนเป็น 

เกรดแต่เป็นเปอร์เซ็นต์”
“หลังจากน้ันก็มาเรียนช้ันอนุบาล 2 ผลการเรียนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี คือช่วงผลการเรียนซ่ึง 

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจะอยู่ในช่วงช้ันอนุบาล และประถมต้นคือช้ันประถม3โดยยังลอบไล่ได้ท่ี 1, 
2, 3 คือสอบไล่ได้ไม่เกินท่ี 3 ได้เลขตัวเดียว จนมาประถม 4 ป.5,ป.6 ตัวเลขในการสอบไล่เร่ิมได้
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อันดับตัวเลข 2 หลัก เน่ืองจากชีวิตเร่ิมเล่นชน เพราะโตข้ึนแล้วการสนใจและใล่ใจใน 

การเรียนเร่ิมลดลง จนกระท่ังจบป.6 ก็เผอิญมีโรงเรียนเปิดใหม่ในระดับมัธยมศึกษา คือ 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเปิดมา 3ปีแล้ว ก็ได้ไปสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี1หรือม.1 
ผลปรากฏว่าสอบเข้าเรียนต่อได้ท่ีน่ื พ่อแม่ก็ดีใจ ก็เรียนท่ีน่ื 6 ปีเลย จนถึงช้ันม.6 ช่วง 3 ปีแรก คือ 
ช้ันม.1 ถึงม.3 ก็เรียนตามเกณฑ์ แต่ช่วง3ปีหลัง คือช้ันม.4ถึงม.ธก็ต้องแบ่งแยกห้องว่าจะเรียน 

สายวิทย์หรือลายศึลป็ แต่บังเอิญคะแนนอยู่ในเกณฑ์ท่ีเรียนสายวิทย์ได้ท้ัง ท่ีๆตัวเองเป็นคนอ่อน 

คณิตศาสตร์มาก ไๆม่เก่งเลย แต่ก็ดันทุรังเรียนสายวิทย์ เพราะพ่อแม่อยากให้เรียน ก็อยู่สายวิทย์ 
แผนกศิลปะ มันจะมีวิทย์-พาณิชย์, วิทย์-ศิลปะ, วิทย์-เกษตร, วิทย์-อุตสาหกรรม แต่ละห้องจะมี 

วิชาเลือก ซ่ึงวิทย์-ศิลปก็จะเรียนทฤษฎีศิลป แล้วอุตสาหกรรมก็จะเรียนเพ่ือไปสอบวิศวะ 
พวกวิทย์-พาณิชย์ล่วนใหญ่ก็จะเรียนเพ่ือไปสอบเข้าพาณิชยศาสตร์การบัญชี พวกแพทย์หรือหมอ 
ระบบการเรียนท่ีเตรียมพัฒน์ฯน้ันไม่ได้แยกเหมือนเตรียม ฯใหญ่ คือเรียนหมด แต่เตรียมฯใหญ่จะ 
มีห้องแยก ถ้าห้องสถาปัตย์ ฯ เป็นห้องวิทย์-ศิลปะสถาปัตย์ ฯไม่เรียนชีววิทยาแยกไปชัดเจน 

แต่,ท่ีเตรียมพัฒน์ฯต้องเรียนท้ังหมดคือเรียนชีว ฯ เรียนหมดแต่ว่ามีวิชาพ้ืนฐานเก่ียวกับศิลปะก็ 
เรียนอยู่ 3 ปี ก็เรียนอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ว่าเร่ืองวิชาคำนวณน่ืก็ลุ่ม  ๆดอนๆ ฟิล่ง ฟิสิกส์เลขอะไร 
แบบน้ีตกบ้าง ซ่อมบ้างตลอดเวลา แต่วิชาทางด้านศิลปะก็พยายามเอาดีเร่ืองขีด เร่ืองเขียน เร่ือง 
วาด เร่ืองต่าง แๆบบน้ีก็เรียนท้ังหมดเลย เรียนต้ังแต่ Drawing(วาดเล้น) Anatomy(กาย'วิภาค) 
Composition̂ องค์ประกอบศิลป๋) เรียนหมด ออกแบบก็เรียน มันก็เป็นส่วนท่ีสะสม จุดเปล่ียนก็คือ 
ว่า พอตอนจะสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยรู้สึกว่าด้อยเร่ืองคำนวณ จรีง แๆล้วต้องเข้า 
สถาปัตย์ฯต้องเข้าสถาปัตย์ฯเลยอยากเข้าลถาปัตย์ฯ แต่แลยว่าฟิสิกส์น้ันแย่ไม่รอดแน่นอนก็เลย 
เปล่ียนสาย พอดีมีเพ่ือนอีกคนท่ีเรียนมาด้วยกันและมีความรู้สึกเดียวกัน ก็เลยไปสอบสายศิลป๋"

(ชัซวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2549)

แรกเร่ิมเดิมทีน้ันทางบ้านของชัซวาลน้ันอยากให้ชัซวาลรับราชการ แต่ชัชวาลน้ันมีใจรัก 
ทางด้านศิลปะมากกว่า ซ่ึงก่อนการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาก็ได้เรียนศิลปะกับ 

นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงชัชวาลก็มิได้มีข้อมูลท่ีเป็น 

ความรู้ในเร่ืองของศิลปศึกษาว่าศึกษาเก่ียวกับด้านใด โดยชัซวาลน้ันทราบเพียงแต่ว่าเม่ือสำเร็จ 
การศึกษาทางด้านน้ีแล้วจุดประสงค์หลัก คือ จะต้องประกอบอาชีพเป็นครูหรืออาจารย์ท่ีสอน 

เก่ียวกับทางด้านศิลปะเท่าน้ัน
“ ม.6 ก็ไปติวศิลปะท่ีศิลปากรกับรุ่นพ่ีท่ีเป็นนักศึกษาสถาปัตย์ฯก่อน ซ่ึงเป็นน้องชายของ 

พ่ีจิกประภาส ซลศรานนท์ ก็ไปติ'วกับเขาแต่เป็นการติ1วเพ่ือลอบเข้าDec.ห'รีอคณะมัณ‘ทนศิลป็ 

แต่ไปเรียนกับนักศึกษาท่ีเรียนลถาปัตย์ฯไม่ได้ติว Dec-โดยตรง พอตอนสอบเอ็นทรานซ์ ก็เลือก
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ต้ังแต่อec.นิเทศศึลป๋ คิลปากร คิลปกรรม จุฬา ฯ กำลังมาตอนน้ันเพ่ิงเปิดได้ 3 ปี ลาดกระบัง 
น่ีแย่ท่ีสุดเลยเพราะไม่มีข้อมูล ไม่ได้รู้เร่ืองรู้ราวอะไรเลย ต้องสอบวาดเล้นเก่ียวกับPortrait 
(ภาพเหมือนบุคคล)ด้วย นิเทศศิลป๋ ลาดกระบัง ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีจบจากเพาะช่าง ช่างศิลป็ 

เป็นพวกท่ีจะเข้าจิตรกรรม เป็นออกแบบของพวกจิตรกรรม เป็นสายวิจิตรศิลป๋ไม่ใช่สายสามัญ 

อย่างพวกเราท่ี'จะ'ไปล ้ก ับเขาแต่ก็เลือก แล้วก็เลือกProduct Design (ออกแบบผลิตภัณฑ์) 
เลือกมนุษยศาสตร์คิลปะด้วยคือมนุษย์ศิลป๋ ฯ ประสานมิตร แล้วก็เลือก อันดับ 6 คือ ครุศาสตร์ 
ศิลปศึกษา หรือครุศึลป๋ จุฬา ฯ น่ีเหตุท่ีเลือกไว้ก็เพราะมีรุ่นพ่ิท่ีมาเป็นอาจารย์รกลอนท่ีโรงเรียน 

เตรียมพัฒน์ฯ แนะนำให้เลือกไว้ด้วย...”
“ ไม่รู้เลยว่าครุศิลป๋ ฯ เรียนอะไร รู้เพียงแต่ว่าครุศิลป็น้ันเรียนเพ่ือเป็นครู โดยรุ่นพ่ืท่ีมาเป็น 

อาจารย์ร ก สอนท่ีเตรียมพัฒน์ฯน้ันมา‘ร ก ลอนเราเขาก็ต้องทำหน้าท่ีน้ันอยู่ เราก็เห็นอยู่ว่าคือ 

ครูคืลปะน่ันเอง ”
(ชัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2549)

ผู้วิจัยไต้ถามถึงระบบของการลอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาขณะน้ัน 

รวมไปถึงระบบการสอบคัดเลือกในปัจจุบันซ่ึงชัซวาลก็ไดให้ทรรศนะไว้ว่า
“โดยส่วนตัวคิดว่าเหมาะลมแล้วนะ เพราะถ้าย่ิงยากก็จะทำให้ได้คนท่ีเข้ามาเรียนเป็นคน 

ท่ีมีคุณภาพเป็นของจรีง แต่ท่ีศิลปศึกษาน้ันจะแตกต่างจากท่ีสอบท่ีอ่ืน คือ วิชาท่ีลอบจะไม่เน้น 

ทักษะโดยจะไปเน้นเก่ียวกับการกระบวนการทางความคิดหรีอเน้นพวกไอคิว เน้นการแก้ปัญหาใน 

เร่ืองของตรรกะ ไม่ใช่เน้นทักษะ ไม่ได้เน้นการวาดเส้น แสงเงา แต่เน้นการมองภาพหน่ึงไปเป็นอีก 
ภาพหน่ึงด้านจิตวิทยา"

(ซัชวาล ซนขจี, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2549) 

“ส่วนในปัจจุบันน้ันเท่าท่ีทราบจะใช้คะแนนสะสมสมัยเรียนส่วนหน่ึง ส่วนหน่ึงคิดว่าดี 

เพราะจะสามารถกัดผลได้กับคนท่ีต้ังใจ อย่างผมสมัยเรียนมัธยมศึกษา 4-6 ไม่ค่อยมีความตังใจ 
โดยมาอ่านหนังลือก่อนสอบเพียงแค่เดือนเดียวเอง ตอนสมัยเรียนช่วงนันไม่ค่อยสนใจเกรดเลย 
แล้วก็เปล่ียนลายลอบด้วย มันจะมีผลหรือไม่ก็ไม่รู้สำหรับคนท่ีย้ายสายสอบในปัจจุบัน โดยส่วนตัว 
แล้วส่วนหน่ึงก็คิดว่าดี เพราะเป็นการหาเด็กท่ีต้ังใจ ซ่ึงอาจจะทำให้เด็กไม่เหลวไหล มีวินัย 
ในระบบการศึกษาน้ันถูกต้อง เพราะเม่ือก่อนอีสระมากเกรดไม่ถึง 2 ก็สอบติดคณะดี ก็ๆได้ 

เพราะสมัยก่อนไม่ได้ดูเกรด แต่อีกส่วนหน่ึงก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับเด็กเกินไป เพราะ 
จะทำให้เด็กเกิดความเครียดในการท่ีจะเรียนเพ่ือทำเกรดให้ได้สูง ”ๆ

(ช'ช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2549)
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การเอ็นทรานซ์เข้าศึกษาต่อได้ในลาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัยน้ันนับเป็นส่ิงสำคัญอีกส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสร้างความม่ันใจและความไว้เน้ือเช่ือใจกับ 

ทางบ้านของซัซวาลเป็นอย่างย่ิงในเรองท่ีเก่ียวกับการศึกษา
“ เอ็นทรานซ์ติดก็ดีใจ ถือเป็นจุดเปล่ียนนอกจากตอนลอบเข้าเรียนช้ันมัธยมท่ี 

เตรียมพัฒน์ฯ,ได้'พ่อแม่ก็ดีใจ พอสอบเข้าจุฬา ฯได้ก็เป็นอีกก้าวหน่ึงท่ีทำให้พ่อแม่ไว้ใจให้อิสระ 
กับเรา ปล่อยเราให้ได้ใช้ความคิดท่ีได้เลือก ได้ทำเอง ท่ีจริงแล้วในสมัยเด็ก พ่ๆอแม่อยากให้ไป 

ลอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เพราะน้าเป็นทหารครอบครัวคนไทยอยากให้ลูกรับราชการ อยากให้ 

เป็นนักเรียนนายร้อย ตอนแรกก็มีแพลนก่อนว่าจะให้ไปเป็นทหารแต่เราก็พยายามผืเนมาตลอด 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาน้ัน แล้วพยายามแสดงให้เห็นว่าเราชอบทางน้ีคือศิลปะมากกว่าและเราก็ 
ไม่ได้มีความลามารถทางการคำนวณเพียงพอท่ีจะไปสอบวิชาพวกน้ันได้ แต่จริง แๆล้วใจเป็นคน 

ชอบทหารมาต้ังแต่เด็ก  ๆอะไรก็ต้องทหารมาต้ังแต่เด็ก  ๆชอบเคร่ืองบิน ชอบปีน ตอนแรกก็จะไป 

ลอบเหมือนกัน แต่ว่าพอเร่ืมโตข้ึนรู้สึกว่าการรับราชการเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือ เป็นเร่ืองงานท่ีเป็น 

Routinedเป็นกิจวัตร1ซ้ํา  ๆจนกระท่ังถึงทุกวันน้ีก็ยังรู้สึกว่ามีจิตใจท่ีต่อต้านกับระบบ ระเบียบ 

ในเร่ืองการทำงานของราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบันน้ี แล้วย่ิงมาเรียนศิลปะทำให้บ่มเพาะ 
การมองท่ีตรงข้ามกับเร่ืองเหล่าน้ีไปเลย ”

(ชัซวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2549)

หลังจากสอบเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย การปรับตัวในเร่ืองของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของซัซวาลก็เร่ิมต้นช่ืน 

ในความคิดเร่ิมแรกของซัชวาลน้ันมีความต้ังใจท่ีจะลอบเข้าเพ่ือศึกษาต่อท่ีคณะมัณฑนศิลป็ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมากกว่า แต่ภายหลังจากการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปีแล้ว ชัชวาลก็เร่ิมมีความคิดและทัศนคติท่ีดี โดยเปิดกว้าง 
ในเรียนรู้ทางด้านศิลปะ

“ เราคิดว่าอะไรก็ได้ท่ีเป็นศิลปะพร้อมท่ีจะรับมันได้ แม้ว่าอาจจะรู้สึกว่าชอบเรียนอec. 
มากกว่า คือ สมัยน้ันใครเรียนหรือสอบติดมัณฑนศิลป๋ได้ ก็รู้กันว่าเป็นคนเก่งแต่ถ้าใครเรียน 

ครุศิลป๋ก็อาจรู้สึกว่าด้อยกว่า คือ แม้กระท่ังลมัยน้ันเราเห็นงานนิเทศศิลป๋ของสวนดุสิต 

เช่น งานคัทเอ้าท์ว่าทำได้อย่างไร ซ่ึงสมัยเรียนตอนน้ันก็ยังช่ืนชมกับเพ่ือน คือ สกนธ์(สกนธ์ 

สังข์มี) แล้วก็มีเพ่ือนมาจากสวนดุสิตก็พยายามเอาระบบตรงน้ันมาใช้ ซ่ึงก็เป็นทังแรงขับ 
และแรงผลักดันให้มีระบบมากข้ึน จากท่ีรู้ลึกว่าด้อยกว่าคนอ่ืนๆ จึงต้องพยายามมากฃึน ”

“ ต้ังใจไว้ว่าเอ็นท์ติดอะไรก็เรียน และก็ไม่เคยคิดไปเอ็นทํใหม่ด้วย แต่ก็มีเพ่ือนบางคน 

เอ็นท์ติดแล้วก็เอ็นทัใหม่ด้วย โดยล่วนตัวแล้วถึงทุกวันน้ีก็ยังรู้สึกว่าเป็นเร่ืองท่ีถูกต้องแล้วท่ีเรียนท่ีน่ึ
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มันมีความอบอุ่น มีความเป็นครุศิลป๋ ฯท่ีมันพิเศษน่าจะหาท่ีไหนไม่ได้ อาจจะคิดไปเอง 
เพราะเรียนอยู่ท่ีน่ีท่ีเดียวแต่ภูมิใจ กล้าท่ีจะบอทได้ว่าจบครุศิลป๋ ฯดีแล้วท่ีไม่เอ็นท็ใหม่ ”

(ซัซ'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2549)
ถึงแม้ว่าทางบ้านของชัชวาลน้ันอยากจะให้รับราชการทหาร แต่เม่ือรัชวาลสอบเข้าเรียน 

ศิลปศึกษาได้ก็ไม่ได้คัดด้าน โดยทางบ้านของรัชวาลสนับสนุนตามกำลังท่ีสามารถทำได้รวมท้ังให้ 

อิสระทางความคิดในด้านการศึกษา

" ก็ปล่อยไม่ได้ว่าอะไร สนับสนุนตามกำลังเท่าท่ีทำได้ จำได้ว่า 4 ปีพ่อแม่จะมาในวัน 

ปฐมนิเทศและวันรับปริญญาเท่าน้ัน ล่วนในเร่ืองของการดำเนินชีวิตก็ปล่อยให้เรามีอิสระ ”
(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรแล้วในระหว่างท่ีศึกษาน้ันรัชวาลก็มุ่งม่ัน ทุ่มเทให้กับ 

การเรียนศิลปะเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีรัชวาลก็ยังได้รับการรักชวนต้ังกลุ่มกับเพ่ือนร่วมรุ่นเพ่ือ 
ทำกิจกรรมในการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะ โดยผลจากการรวมกลุ่มกันน้ีก่อให้เกิดเป็น 

กิจกรรมนอกหลักสูตรในการสร้างโอกาสเพ่ือเพ่ิมพูนประลบการณ์ทางด้านศิลปะ และแบ่งเบา 
ภาระให้กับทางบ้านอีกด้วย จากการขายงานศิลปะในนิทรรศการท่ีจัดแสดงข้ึนเองกับกลุ่มเพ่ือน 

ทุก คๆร้ังท่ีมีโอกาส
” ในช่วงท่ีเรียนท่ีครุศิลป๋ ต้องหาเงินเรียนด้วยตนเองส่วนหน่ึง ต้องทำงานขาย ต้องทำนู่น 

ทำน่ึเพ่ือให้ได้เงินมาซ้ืออุปกรณ์ทางการศึกษาศิลปะ เพราะอุปกรณ์ทางการศึกษาทางศิลปะน้ันมี 

ราคาค่อนข้างแพง ตอนเรียนปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ก็ได้ร่วมกิจกรรมพอดีได้กลุ่มเพ่ือนท่ีดีในการเรียน 

4 ปี ไม่ทำตัวสำมะเลเทเมา ไม่ได้มีชีวิตเหมือนนักศึกษาศิลปะคนอ่ืน คือได้กลุ่มเพ่ือนทีสร้างสรรค์ 
และรักซวนกันทำงาน ตอนปี 2 ได้เป็นรองประธานชุมนุมศิลปะ ซ่ึงนิสิตในภาควิชาศิลปศึกษา 
ได้ไว้วางใจให้ทำงานในตำแหน่งน้ี พอข้ึนปีรก็ได้เป็นประธานของชุมนุมนื มีการจัดกิจกรรม 

แล้วกลุ่มเพ่ือนก็,ให้การสนับลนุนเป็นอย่างดี ทำกิจกรรม ทำนิทรรศการแสดงงานศิลปะ 
ทำส่ิงต่าง ท่ีๆจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ท่ีดี เช่น อาร์ตเวิร์ค(Artwork) โปสเตอร์(Poster) 
สูจิบัตร เขียนคัทเอาต์ (Cutout) คือ ทุกอย่างเป็นก้อนท่ีนอกเหนือจากการเรียนแล้วมันก็เป็นส่วน 

หน่ึงท่ีผลักคันล่งเสริมต่อการประกอบอาชีพในปัจจุบันส่วนหน่ึง เพราะตอนท่ีเรียนศิลปศึกษา 
จะเรียนครอบคลุมหมดทุกอย่าง ปัน ภาพพิมพ์ เพ้นท์สีน้ํามัน สีน้ํา ออกแบบก็เรียน เรียนหมด 

เรียนครบทุกอย่างเลยครบมาก  ๆแล้วตัวเองก็เลือกเรียนสายวิจิตรศิลป๋ด้วย คือ การเรียนเพ้นท์ 
โดยก่อนท่ีจะจบการศึกษาจะต้องมีการทำโครงการเสนอคล้ายกับThesis ตอนนันโครงการทีทำ 
ก่อนจบเลือกทำเพ้นท์Portraitmอน ซ่ึงก็ไม่ได้ทำงานเก่ียวกับออกแบบ แต่ถาม1ว่าออกแบบก็มีวิ'ชา
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Advance Design, Commercail Design ก็ต้องเรียน แต่ว่าพอตอนทำโครงการก่อนจบก็เลือกท่ี 

จะทำPaint ไม่ได้เลือกท่ีจะทำงานด้านออกแบบ "
(รัช1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

ผลการเรียนในระหว่างท่ีศึกษาท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้ันจัดอยู่ในข้ันดี โดยรัชวาล 

สามารถทำงานท่ีเก่ียวกับการเรียนทางด้านศิลปะ ซ่ึงรัชวาลก็ได้คะแนนดีเป็นอย่างย่ิงน้ันท้ังน้ีเป็น 

ผลเน่ืองมาจากความมีวินัย ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทท่ีมีต่อการเรียนตลอด4 ปี
“ พยายามและต้ังใจทำไห้ดีท่ีสุดทุกวิชาและก็สามารถทำได้โดยพยายามทำให้ได้ A 

ทุกวิชา คือวิชาศิลปจะเป็นวิชาท่ีช่วยได้มากเลย จำได้ว่ามีอยู่เทอมหน่ึงลอบได้ F ถึง2วิชา 
ขนาดได้ F ถึง 2 ตัวในเทอมเดียวกันน้ันยังได้เกรดเฉล่ียประมาณ 2.6 - 2.7 ซ่ึงถ้าไม่ติด F 
ไนตอนน้ันก็อาจจะได้เกียรตินิยมไปแล้ว เพราะตอนจบได้เกรดเฉล่ียร.11 ส่วนวิชาทางด้าน 

การศึกษาก็เรียนแบบประคองตัว แล้วต้ังใจทำงานในวิชาท่ีอยู่ในภาควิชา คือวิชาศิลปะ ไม่ว่าจะ 
เป็นวิจิตรศิลป๋ หรีอออกแบบก็จะต้ังใจทำส่วนใหญ่จะเป็นProject ซ่ึงเป็นงานด้านปฏิยัติทำให้ดี 

ท่ีสุดแล้วมันก็เห็นผล เพราะไม่ได้ไปเท่ียว ไม่เหลวไหล ทำให้มีเวลาเพียงพอท่ีจะทำ และเสร็จอยู่ 
ในมาตรฐานก่อนเวลาเสมอ ในสมัยเรียนน้ันถ้าคนท่ีด่ืมเหล้าและเท่ียวก็ต้องมาเผางานกันในวัน63

ท้าย  ๆแล้วงานมันก็ได้งานแบบไม่มีคุณภาพ ทำ'ให้ไม่สามารถเก็บผลงาน'ไปPresent̂  แล้วงาน 

ทุกช้ินจะต้องเก็บเข้าแฟ้ม เพ่ือทำPortfolio'llงหมด,ในการสมัคร'งาน ”
(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

เม่ือรัชวาลสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วความคิดในการประกอบ 

อาชีพเม่ือคร้ังแรกน้ันยังไม่ได้มีความประสงค์ท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบ โดยความคิด 

หลังจากท่ีศึกษาจบน้ันรัชวาลอยากเป็นศิลปิน หรือทำงานเก่ียวกับคิลปภาพถ่ายตามท่ีตนเอง 
สนใจมาต้ังแต่ในระดับมัธยมศึกษา ในขณะน้ันกลุ่มเพ่ือนร่วมรุ่นของรัชวาลท่ีเคยทำกิจกรรมทาง 
ศิลปะร่วมกัน ซ่ึงส่วนใหญ่ต่างก็แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพ โดยเพ่ือนบางคนในกลุ่มก็ได้ 

ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์และทำงานศิลปะอย่างต่อเน่ือง
'‘อยากเป็นศิลปิน อยากวาดรูป อยากถ่ายรูป โดยมันถูกหล่อหลอมมาตลอด 

เพราะเพ่ือนท่ีเรียนด้วยกันมาในกลุ่มเดียวกัน ก็คือตอนน้ีได้ไปเป็นอาจารย์ เช่น อาจารย์จ๋าย 
(อ.สุรรัย เอกพลากร), อาจารย์เหน่ง (อ.พีรัย ตุรงคินานนท์) ก็เป็นอาจารย์แล้วก็ทำงานศิลปะ 
บางคนอาจจะไม่ได้ทำก็ได้แต่เป็นอาจารย์ คือ เพ่ือนในกลุ่มเดียวกัน ในตอนน้ันได้มีโอกาสทำงาน 

เพ้นท์ทำงานศิลปะและได้ใช้ชีวิตร่วมกัน แม้กระท่ังตอนจบก็ยังได้ทำงานเพ่ือแสดงงานร่วมกันอยู่ 
ไม่ได้ทำด้านการออกแบบ มันก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำอีกอันหน่ึงก็คือ อยากถ่ายรูป
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เป็นคนชอบถ่ายรูป โดยพ่อมีส่วนสำคัญท่ีทำให้ซึมซับส่วนหน่ึงอย่างไม่ได้ต้ังใจ แต่พ่อไม่ได้เรียน 

ศิลปะนะ ซ่ึงพ่อต้องรับผิดชอบในการดูแลเก่ียวกับงานด้านน้ีในบรีษัท เช่น ดูแลทางด้านโลโก้ 

โบซัวร์ออกแบบบูทส์และถ่ายรูป พ่อเป็นคนชอบถ่ายรูป ถ่ายมาต้ังแต่สมัยหนุ่มๆแล้ว เห็นพ่อ 
ทำงานด้านน้ีมาต้ังแต่เด็ก จึๆงได้มีโอกาสจับกล้องถ่ายรูปมาต้ังแต่สมัยเรียนมัธยม เม่ือเวลา 
ไปเท่ียวก็นำกล้องถ่ายรูปของพ่อไปใช้ มันถูกซึมซับไปโดยไม่ได้ต้ังใจ พ่อทำงานออกแบบ 

ให้เราเห็น เช่น ตัดลติกเกอร์ ตัดฟิล์ม ออกแบบพ้ืนฐาน เห็นพ่อทำงานด้านการออกแบบพ้ืนฐาน 

มา ต้ังแต่เราเป็นเด็กๆ  พ่อทำทุกวัน จนกระท่ังพ่อเกษียณอายุ 60 ปี ก็ทำอยู่ในแผนกน้ีเป็นคนท่ี 

ดูแลเร่ืองการออกแบบและทำด้านการประชาสัมพันธ์ให้บริษัทมา 30ปีเต็ม มันก็เห็นแล้วมันก็ 
ซึมซับมาเร่ือย”

(ซัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

1.3 ประสบการณ์ในการทำงานออกแบบเรขศิลป้
1.3.1 แรงบันดาลใจและเหตุผลในการประกอบอาชั๊เพ

แรงบันดาลใจในการทำงานของซัซวาลน้ันเกิดจากการทำกิจกรรมในระหว่าง 
ศึกษาท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยท่ีกิจกรรมต่าง น้ัๆนล้วนต้องอาศัยส่ือทางการออกแบบท่ี 

เสนอข่าวสารในการแสดงงานนิทรรศการคิลปะท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพ่ือน กิจกรรม 

ในการออกแบบส่ือต่าง น้ีๆถือเป็นแรงบันดาลใจท่ีซัชวาลซึมซับเร่ืองการออกแบบโดยไม่รู้ตัว
“จริงๆ ก็ซึมซับอยู่แล้ว สมัยเรียนก็ทำกิจกรรมในการทำออกแบบ เช่นทำอาร์ตเวิร์ค 

สูจิบัตร โปสเตอร์และการจัดแสดงงาน พอจะเข้าใจเร่ือง Graphic Design อยู่บ้างและช่วงน้ัน 

นิเทศศิลป็กำลังบูม นฤมิตศิลป็ จุฬาฯเองก็ดี หรือนิเทศศิลป๋สวนดุสิต สวนลุนันทาและนิเทศศิลป็ 

ศิลปากร ความต้ังใจแรกของการสอบเอ็นทรานซ์ก็คือ คณะมัณฑนศิลป๋ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซ่ึงพอจะเข้าใจอยู่แล้วว่า เม่ือจบออกมาจะต้องมาทำงานงานเก่ียวข้องกับอะไร มีความเข้าใจ 

อยู่บ้างแล้ว”
“แรงบันดาลใจน้ีเกิดข้ึนก่อนโดยท่ีไม่รู้ตัวจากการทำกิจกรรมต่าง ใๆนขณะท่ีศึกษาอยู่ 

ส่วนเหตุผลหลักก็คือจริง แๆล้วก็คือมีรุ่นพ่ีท่ีจบการศึกษาจากครุศิลป๋มาซักชวนให้ไปทำงาน 

เม่ือเข้าไปทำแล้วก็เกิดความสนุก ความสุขท่ี,ได้เห็นงานดี ใๆนหนังสือ โดยมีความตังใจและอยาก 
เห็นงานดี ท่ีๆตนเองทำบ้าง ซ่ึงเหตุผลหลักมันเกิดข้ึนหลังจากท่ีตนเองได้เข้าไปทำรวมไปถึงการ 
เรียนรู้และสัมผัสกับงานแล้ว ต้องเล่าก่อนว่าเข้าไปแรก ก็ๆท้อ เพราะว่าระบบการเรียนกับระบบ 

การทำงานต่างกันโดยส้ินเชิง ส่ิงท่ีเรียนนำเอามาใช้ในการทำงานได้ไม่เกิน 50 เปอร์เซนต์ สิงทีได้ 
นำมาใช้บ้าง ก็เช่นเร่ืองพ้ืนฐานองค์'ประกอบศิลป๋ ส่วนด้านหลักการออกแบบแล้วเราต้องมาเริม
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ใหม่ ทำความเข้าใจใหม่ ต้องมาเรียนรู้โจทย์จากลูกค้า จาก แลรรมากข้ึนมันมีปัจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีจะ 
ทำให้งานสำเร็จ ในช่วงเรียนก็เป็นภาวะหน่ึง ในช่วงทำงานก็มีปัจจัยอ่ืนๆและความยากของการ 
ทำงานก็คือ ต้องทำความเข้าใจโจทย์และทำออกมาให้สำเร็จให้ไต้ในการทำงานใหม่  ๆเดือนแรก 
รู้สึกกดดันและอยากจะลาออก ทำงานแล้วเห็นว่าไม่สำเร็จ แต่ก็ทำได้จนจบในงานช้ินแรก 

จนกระท่ังพิมพ์ออกมา และงานท่ีสอง ท่ีสาม ก็ตามมาอย่างต่อเน่ือง ตัวเรามองว่างานท่ีทำออกมา 
น้ันดีแล้ว แต่คนท่ีมองเรามองงานของเรายังไม่พอใจ และขอให้ร้ือแก้งานอาร์ตเวิร์คใหม่ เรารู้สึก 

เสียใจมาก และเม่ือนำงานช้ินน้ันมาน่ังดูใหม่ในวันน้ีงานน้ันไม่ดีจริงๆ  แต่เม่ือย้อนไปในวันน้ันเรา 
ไม่เข้าใจ แต่คนท่ีมีประลบการณ์มากกว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่ ล,วนเราน้ันยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีวุฒิ 

ภาวะมากพอก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่ามันใช่หรีอไม่ใช่ ดืหรีอไม่ดี เพียงแค่เดือนเดียวถึงกับจะเก็บของ 
ลาออกจากบริษัท ฯเลย'’

(ซัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

เม่ือผู้วิจัยได้เอ่ยถามถึงสภาพแวดล้อมในระหว่างท่ีศึกษาอยู่นันกับสภาพแวดล้อม 

ทางด้านการทำงานน้ันแตกต่างกันอย่างไร ก็ได้รับคำตอบว่า
‘'ตอนเรียนมันก็อิสระไร้กฎเกณฑ์ มีอิสระทางความคิด เป็น 4 ปีท่ีมีความสุข'ในการเลือกท่ี 

จะทำหรือไม่ทำอะไร แต่พอเร่ิมต้นทำงานแล้วทุกอย่างมันก็อยู่ในสังคม มันต้องมีกฎเกณฑ์ 

มันต้องมีการเข้างาน การส่งงานให้ตรงตามเวลา เป็นเร่ืองพ้ืนฐานแต่ไม่ได้หมายความว่าใน 4 ปี 

ท่ีเรียน เราไม่ได้ปล่อยปละละเลย เราก็กำหนดตัวเองมีกฎเกณฑ์ระเบียบของตัวเองพอสมควร 
ในเร่ืองการทำงานก็พยายามทำให้มันได้มาตรฐานให้ตรงตามเวลา เหมือนเป็นการปีกตัวเองมา 
ต้ังแต่สมัยเรียน คือ โดยตัวเองเป็นคนมีระเบียบวินัยช่อนอยู่แล้ว และบริหารจัดการมันได้”

(ชัซวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

การท่ีซัชวาลจบการศึกษาทางด้านคิลปศึกษาน้ัน ชัชวาลได้เล่าให้ผู้วิจัยเก่ียวกับข้อดีและ 
ข้อเสีย หรือเป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักออกแบบเรขคิลป็อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการนำความรู้ 
มาปรับใช้ หรือแก้ปัญหาทางด้านวิชาชีพในส่วนใดบ้างนัน ซ่ึงซัชวาลก็ได้ให้ข้อคิดท่ีน่าสนใจ 

เก่ียวกับประเด็นข้อคำถามน้ีว่า
“อาจจะข้ากว่าคนอ่ืนท่ีเรียนสายตรงมา แต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่มีผลมากนัก ซ่ึงการ 

ทำงานมันเร่ิมต้นใหม่อยู่แล้ว เพราะฉะน้ันเราก็เช่ือว่าคนท่ีเรียนลายตรงมาคงนำหน้าได้นิดหน่อย 
ในเร่ืองของรูปแบบและทฤษฎีด้านการออกแบบ แต่พอมาทำงานจริง แๆล้วไม่มีผล เพราะเรียน 

ทฤษฎีพ้ืนฐานมาเหมือนกัน ต่างกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนวิชาเฉพาะบางส่วนเท่านันเอง
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ซ่ึงบางส่วนน้ันมันก็มีผลเหมือนกันแต่น้อย อาจจะช้ากว่านิดหน่อยไม่ก่ีรtep แต่พอออกว่ิงแล้ว 
เราว่าเข้าเล้นชัยพร้อมกัน ตอนช่วงออกตัวอาจจะช้ากว่าหน่อย”

(ชัซ'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วชัชวาลยังได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติมไว้อย่างน่าสนใจใน 

ประเด็นเดียวกันน้ีว่า
“ต้องดูว่าแก้ปัญหาในเร่ืองใด ในเร่ืองงานคือในด้านการออกแบบ ส่วนในเร่ืองการทำงาน 

คือเร่ืองการบรหาร โดยได้ใช้การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบด้าน ถ้าสมมติว่าเป็นเร่ืองของงานเราก็ 
แก้ปัญหาได้เพราะเรียนมาอยู่แล้ว โดยเราก็แก้ปัญหาในเร่ืองทฤษฎีหรีอหลักการให้เป็นไปตาม 

เน้ืองาน แต่ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีแตกต่างส่วนหน่ึง คือ คนท่ีเรียนวิชาครูหรีอเรียนศิลปศึกษา จิตวิทยา 
โดยเร่ืองการทำงานเราต้องพบปะผู้คน เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตน เราต้องมีจิตวิทยาในการส่ือสาร 
ถ่ายทอด การพูดในการสอนและให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงอาจจะใช้อารมณ์ 

ความรู้สึกน้อยกว่าพวกท่ีเรียน Pure เราเช่ือว่าส่ิงท่ีได้นอกเหนือจากศึลปะเร่ืองของทางวิชาการ 
แล้ว ยังได้ในส่วนท่ีเป็นศึลปะในเร่ืองการปรับตัวของเราให้เข้ากับสังคม การลดความเป็นศิลปิน 

ลง”
(ชัซ'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

ส่วนสันติ ลอรัชวี ได้ให้ความคิดเห็นท่ีเป็นเหตุผลท่ีสนับสนุนความคิดเห็นของชัซวาลใน 

ประเด็นเดียวกันไว้ ดังน้ี
“จริง แๆล้วการจบการศึกษามาในแต่ละแขนงซ่ึงเช่ือมโยงกันไม่ว่าจะเป็นศิลปศึกษา 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ อะไรก็แล้วแต่ หรือจะจบโดยตรงต้องการเวลาปรับจูนแค่นิดเดียวเท่าน้ันเอง 
เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ทางเทคนิค เพราะฉะน้ันแล้วผมว่าธรรมชาติของแต่ละคนจะโดดเข้ามา 
ในงานออกแบบเรฃศิลปัหรอCommunication Design ผมว่าทักษะเร่ืองเดียวท่ีต้องการเท่าน้ัน 

คือเร่ือง ร6กร6ทางการส่ือสาร และทัศนคติกับการรักในวิชาชีพ ถ้าสมมติว่าเรามืร6ทร6ทางการ 
ส่ือสารแล้วเราก็อยากจะทำมากในวิชาชีพน้ีเร่ืองสถานการณ์ทางเทคนิคหรือว่าข้อมูลทางเทคนิค 
เช่น ตัวหนังสือจะต้องเป็นอย่างไรหรืออะไรต่าง ๅท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ีมันสามารถมาเพ่ิมเติมกันได้ 

ผมคิดว่าพ่ิต้อมได้เปรียบในด้านท่ีว่าพ่ิต้อมได้เข้าสถาบันท่ี 2 ท่ีดี คือ สามหน่อ ตรงน้ันปฏิเสธไม่ได้ 
ว่าต่อ,ใ'ห][ม่ว่า'จะ'จบทางด้านศิลปศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบอินทีเรียร์หรือออกแบบ 

เรขศิลป๋มา แต่ถ้ามีโอกาสได้เข้าสถาบันท่ี 2 ซ่ึงทุกวันน้ีหายากกว่าสมัยก่อนตรงท่ีว่า 
สถาบันท่ีเป็นบริษัทอesign studio แล้วเป็นสถาบันท่ีเด็กเข้าแล้วได้เพาะบ่มตัวเอง ตรงมันผมว่า 
คนยุคพ่ิต้อมก็โซคดีตรงน้ันตรงท่ีว่าพอเข้าสามหน่อปิปก็แปลว่าคุณกำลังอยู่แวดล้อมกับรุ่นพ่ีและ
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อาจารย์ท่ีทำเร่ืองน้ีมาก่อน ผมว่าตรงน้ีเป็นจุดท่ีสำคัญมากว่าทักษะหรือพรสวรรค์ของแต่ละคนจะ 
ถูกนำมาเหลาเพ่ือท่ีจะสามารถนำมาใช้ได้จริง หลังจากน้ันก็ค่อย พัๆฒนาไปสู่รูปแบบเฉพาะตัว 
ของเขาเอง”

(อ. สันติ ลอรัชวี, 9 มกราคม 2549)

แต่อย่างไรก็ตามซัชวาลก็ได้แสดงทัศนะเพ่ิมเติมในกรณีน้ี ซ่ึงเป็นกรณีของตนเอง 
และเป็นผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาทางด้านศิลปศึกษาน้ันว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นเร่ืองของ 
ประลบการณ์มากกว่า

“ปัญหาอันหน่ึงด้านแรกก็คือ เร่ืองประสบการณ์มากกว่าท่ีทำให้เราสามารถเลือกในส่ิงท่ี 

มันใช่หรือไม่ใช่ แต่เราก็เช่ือม่ันว่ามันก็เป็นปัญหาเร่ืมต้นของคนเร่ิมทำงานใหม่ ทุๆกคนน้ันเองไม่ใช่ 
เฉพาะเราเพียงแค่คนเดียวหรอก มันมีการเร่ิมต้นพอทุก อๆย่างมันเข้าท่ีแล้วเน่ึย ทำไมเราถึง 
กล้าลาออกไปเปิดบริษัทเอง เพราะเราม่ันใจแล้วว่าเราทำได้น้ันหละเป็นเร่ืองของประสบการณ์ 

ล้วน ๆ ”
(ซัซ'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 การก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักออกแบบเรขศิลป็ของชัซ'วาลน้ัน 

เร่ิมต้นข้ึนอย่างจริงจัง ภายหลังจากท่ีสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรุ่นพ่ืท่ีจบการศึกษาในสาขาเดียวกันให้การสนับสนุนและช่วยเป็น 

แรงผลักคันเป็นอย่างดีในขณะน้ัน
“ ตอนแรกต้องเล่าก่อนว่าเข้ามาได้อย่างไร คือ มีรุ่นพ่ืทำงานอยู่ท่ีบริษัท สามหน่อ จำกัด 

เห็นแววเราว่าน่าจะทำงานได้ และขยันขันแข็งดูหน่วยก้านใช้ได้ ซ่ึงรุ่นพ่ิท่ี'จบ'จากศิลปศึกษา 
ก็มีพ่ืติ(สันติ วรุณเสถียร) พ่ีเชียร(วิเชียรโต๋ว) พ่ีต้อม(อัครชาติ เติมทานาม) โดยตอนน้ันสนิทกับ 

รุ่นพ่ี เๆลยชักชวนให้ไปสมัคร ต้ังแต่สมัยเรืยนก็มีงานท่ีทำซ่ึงเก่ียวกับการออกแบบอยู่เหมือนกัน 

และได้เอา Portfolio ไปให้เจ้าของบริษัทลามหน่อฯดู แล้วเขาก็รับเราเข้าทำงาน ”
(ชัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

ภายหลังจากการท่ีได้เร่ิมงานท่ีสามหน่อ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นโรงเรียนทางด้านการออกแบบ 

เรฃศิลป๋ของขัชวาล โดยหลังจากท่ีชัชวาลเร่ิมต้นก้าวเข้ามาสู่โลกของการทำงานการเป็น 

นักออกแบบเรฃศิลป็แล้วชัซวาลก็พยายามเก็บเก่ียวและบ่มเพาะทังทางด้านประสบการณ์ 

และแนวคิดในการทำงาน ทำให้มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงการทำงาน 

ในปัจจุบัน
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“ช่วงแรกคือในช่วงการเรียนรู้และค้นหาคือเร่ิมต้นจากศูนย์จากศูนย์จริง  ๆเร่ิมจากปี 

2532-2533 ใช้เวลาประมาณเกือบ 2 ปี ในการเรียนรู้ ซึมซาบบรรยากาศการทำงาน และซึมซับ 

วิธีการทำงานการรายละเอียดของทุก อๆย่างไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนการออกแบบ วิธีการคิด วิธีการ 
ทำเลย์เอาท์ วิธีการทำอารีตเวิร์คและการเข้าใจกับอาร์ตเวิร์ค การส่ังตัวเรียงพิมพ์หรือการมอง 
ภาพรวมจากจินตนาการโดยท่ีไม่เห็นอะไรเลยให้เป็นภาพแล้วผลิตออกมาจนกระท่ังเป็นผลสำเร็จ 
นอกจากน้ีก็ยังรีเกฝนวิธีการคิดจากหนังสือและผู้ร่วมงาน จริง ๅมันอาจจะคาบเก่ียวกับสมัยเรียน 

ได้บ้าง การคาบเก่ียวในทีน้ีหมายถึงดูจากเพ่ือน แๆละหนังสือ เร่ิมทำความเข้าใจกับมันว่ากราพิก 
ดีไซน์คืออะไรโดยท่ีเราไม่รู้ตัวหรอก ค้นหาทดลองโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนท่ังหมดนำมาใช้ 

เช่น ภาพประกอบสีน้ํา ภาพประกอบโดยใช้รูปแบบของภาพพิมพ์Etching มาทดลองสอดแทรก 
เข้าไปในงาน ต่อมาในช่วงท่ี 2 เป็นช่วงท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทำงานมากข้ึน เร่ิมหาโอกาส 

ให้กับตนเองโดยสามารถคล่ีคลาย และมีระบบในการทำงานมากข้ึนซ่ึงเป็นช่วงท่ีเร่ิมมีช่ือเลียงทำ 
อะไรก็ดี’ไป'หมด จนกระท่ังปี253รท่ีมาเปิดออฟพิศเองเป็นช่วงท่ี 3 เป็นช่วงการทำงานในปัจจุบัน’’

(ชัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

นอกจากน้ีชัชวาลยังได้เล่าถึงประวัติ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการ 
เปล่ียนแปลงในด้านประสบการณ์และวิชาชีพ นับต้ังแต่เร่ิมต้นต้ังแต่อดีตจนกระท่ังถึงปัจจุบัน 

ซ่ึงเป็นระยะเวลาตลอดการทำงาน15 ปีท่ีผ่านมา ตังน้ี
“ เร่ิมต้นการทำงานโดยอยู่ท่ีสามหน่อเป็นบริษัทแรกต้ังแต่จบใหม่ๆ เลยคือปีพ.ศ.2532 

เรียนจบมาก็สมัครท่ีลามหน่อเลย ซ่ึงตอนน้ันอยู่ท่ีสีลม สามหน่อตอนน้ันก็ถือว่าเป็นบริษัท 

ออกแบบท่ีอยู่ในกลุ่มแนวหน้าและท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงในสมัยน้ันก็จะมีแปลน กราพิก มีเดียร์บุคสัมีอะไร 
ท่ีมันเป็นเกรดหรือระดับเดียวกัน แล้วก็จะมีบริษัทท่ีอยู่เป็นเกรดรอง ลๆงไป โดยสามหน่อจัดอยู่ใน 

Top Three ขอใช้คำว่า "Top Three มากกว่า” ซ่ึงเราก็เร่ิมต้นและได้เรียนรู้และซึมซับประสบการณ์ 

จากยุคน้ันเอง ยุคแรกเลยหละ ท่ีจริงแล้วเราเป็นยุคท่ี 3ฃองสามหน่อเป็นGenerations 3 
ของสามหน่อ Generatiô h 1เป็นยุคก่อต้ัง Generations 2เป็นยุคต่อมา ก่อนเราก็มีพ่ืสันติ 

พ่ีวิเชียร พ่ืปุณลาภ ซ่ึงปัจจุบันก็มาต้ังบริษัทColor Party เราก็อยู่ในยุคท่ี 3 ก็คือยุคท่ีอยู่ในยุคการ 
เติบโตของสามหน่อเป็นการขยายบริษัทคือจากพนักงาน 10 กว่าคนเป็น 40 คน เติบโตมากรับ 

A.E.(พนักงานดูแลลูกค้า) 5-6 คน รับอesigneruwDesignemwอยู่ประมาณ 5-6 คน แล้วย้าย 

ออฟพิศไปอยู่พระรามเก้า ก็ทำอยู่สามหน่อประมาณ รปีกว่า จุดเร่ิมต้นก็คืองานเร่ิมมีการล่ง 
ประกวดบ้าง เช่น B.A.D.Awards ซ่ึงก็ติดและได้รับCertificate ตอน'นัน Generations 2 ก็เริมย้าย 
และลาออกเพ่ือไปทำงานท่ีบริษัท Propaganda เราก็ได้รับแต่งต้ังให้เล่ือนตำแหน่งเป็น
Group Head แต่ใจไม่ไม่อยากทำด้านบริหาร ไม่อยากทำทางด้านดูแลงาน อยากทำอesigner
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เหมือนเดิมก็พยายามปัดป้องหน้าที่สำคัญก็คือไม่อยากจะรับผิดชอบมาก อยากทำงานออกแบบ 

ก็สั่งสมประสบการณ์เรื่อยมาจนกระทั่งรู้สึกว่า ถึงเวลาที่ควรทำอะไรเป็นของคัวเอง จึงรวมคัวกับ 

รุ่นพ่ีอีก 2 คนมาเปิดบริษัท Tri Sa Third อยู่หนึ่งปี เมื่อปี2536-2537 ได้นำเอาประลบการณ์ที่มีอยู ่

เต็ม ๆไปท่องโลก จากนั้นปี 38 ก็มืจุดเปลี่ยนของชีวิตอีก โดยในราวปลายปี253/ทุกอย่างในชีวิต 

ออพทลงที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ความรัก ทุกอย่างมัน ออพทที่สุดในชีวิต จริง ๆก็ 

ไม่อยากจะเชื่อเรื่องเบญจเพสหรอกเพราะอายุ 26ไง แต่ก็เชื่อไว้ส่วนหนึ่งเพราะมันก็ดูแย่จริง ๆ 

แล้วก็มืส่วนผลักคันทำให้เปิดออฟฟิศใหม่ หลังจากน้ันก็เลิกทำ Tri Sa Third แยกคัวออกไป 

ตั้งออฟฟิศใหม่ คือที่ BlindlSนผลมาจากชีวิตที่มันยํ่าแย่ตกตํ่าตรงนี้เองหละ ก็คือเอาช่วงชีวิตที่ 

มืดบอดตรงนั้นมาตั้งชื่อออฟฟิศ ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกเริ่มประสบผลสำเร็จในด้านของชื่อเสียงปีนั้นได ้

B.A.D. Awards 4 รางวัล ก่อนหน้านั้นได้เพียงแค่Certificate แต่พอมาถึงปีนี้ คนก็รู้จักด้อมBlind 

ซัชวาลBlindwากขี้,น คนในวงการก็รู้จัก หลังจากนั้นก็เริ่มต้นสั่งสมชื่อเสียงมาเรื่อย ๆด้วยการ 

ส่งงาน B.A.D. Awards^กปี แล้วก็ยังส่งงานประกวดไปที่ต่างประเทศเพื่อทดลองแล้วก็ได้รับ 

การตอบรับท ี่ด ี จ ุดเปล ี่ยนค ือได ้ร ับรางว ัล BEST CORPORATE IDENTITY จากหนังสือหริอ 

นิตยสาร How ที่อเมริกาสื่อต่างๆก็นำข่าวไปลงตีพิมพ์คือ art 4 d ก็ลงประโคมข่าวว่าบริษัท 

Graphicองประเทศ,ไทยก้าวส่ระดับสากลมันก็เป็น'จุดเริ่มต้น หลังจากนั้นผลงานก็เข้าตาคนมา 

ตลอดทุกคนจะรู้จักจากผลงานโดยไม่รู้จักคัวว่าเป็นใคร มีแต่ซื่อกับผลงาน แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่า 

เฉพาะคนในวงการไม่ใช่คนนอกวงการและลูกค้า เพราะในเซิงการสร้างชื่อกับธุรกิจจะต่างกันโดย 

ส้ินเซิง ลูกค้าไม่รู้จักเลย เราก็ต้องทำงานมาถึงปัจจุบัน โดยที่เราไม่เคยไปบอกว่าลูกค้าของเรา»ป็น 

ใคร และได้รางวัลอะไร เวลานี้เราทำงานมันก็คือทำงาน มันก็เป็นอีกโลกหนึ่งจริง ๆ จนกระทั่ง 

ป ัจ จ ุบ ัน ม ีจ ุด เป ล ี่ย น อ ีก ค ือ  เศ รษ ฐก ิจต ก ต ํ่า  ใน ป ีพ .ศ .2 5 4 0 ม ีก ารให ้พ น ัก งาน ออก  

ทุกวันนี้เปลี่ยนจากระบบบริษัทมาเป็นระบบกึ่ง Freelance ในการทำงานใช้ศูนย์กลางอยู่ที่คัวเรา 

ก็คือคิดแล้วจ่ายงานให้กับรุ่นน้อง ซึ่งได้เคยทำงานอยู่ด้วยกัน ไม่ได้ผูกพันกันเป็นลักษณะระบบ 

ออฟฟิศเช่นเมื่อก่อน ”

(ชัช'วาลขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

สำหรับบุคคลที่ช ัซวาลยึดเป็นแนวทางในการทำงานในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 

การทำงาน กระบวนการทางความคิด ชัชวาลมิได้ยึดบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลต้นแบบอย่าง 

ถาวร แต่ก ็จะม ิบ ุคคลที่ซ ัชวาลช ื่นชอบ ใช ้เป ็นแนวทางในการเร ียนรู้ โดยซัชวาลได้แสดง 

ความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า

“ แนวทางต้นแบบ คือ แนวทางของสามหน่อ เพี่อลร้างบุคคล หริอกลุ่มคนออกไปในวง 

กว้าง ออกไปหลายกลุ่มด้วยแนวทางซองลามหน่อก็คือ พ่ีแก่(สาธิต กาลวันตวานิช) หนึ่งในหุ้นส่วน
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บริษัทสามหน่อซึ่งเป็นผู้ให้แนวทางในส่ิงท่ีใช่ ดีหรือไม่ดี แต่สิ่งที่มันหล่อหลอมก็คือ บรรยากาศการ 

ทำงาน การเรืยนรู้'โนยุคน้ัน คือทุกคนจะDiscussttละแนะนำในสิ่งที่แปลกใหม่เป็นเหมือนแนวทาง 

ความคิด ไม่ได้ทำงานเป็นแบบ Pattern หรือFormat ของสามหน่อ เพราะกระบวนการทำงาน 

อาจจะเป็นอย่างนั้น แต่แนวความคิดหลักก็คือว่าทำงานให้ดีมีคุณภาพ อาจจะเก๋ด้วยไอเดียหรือ 

สวยด้วย Art Direction คือภาพดี Typograph^ดีมีมาตรฐาน เพราะเราไม่มีต้นแบบของคนไทย 

เราต้องใช้ต้นแบบของฝรั่ง หนังสือต่างประเทศก็เป็นต้นแบบอย่างหนึ่งคือการวางTypo®ย่างไร 

Photo®ย่างไร Illustrate®ย่างไรและสีสันอย่างไร คือ เราเป็นผู้ที่ประดิดประดอยจนมันสวยงาม 

หรือเลือกElementดีท่ีสุด เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ”

(ชัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

ในยุคเริ่มต้นของการทำงานทางด้านการออกแบบเรขคิลป็นั้นรัชวาลก็พยายามเรียนรู้จาก 

ผลงาน1ของนักออกแบบเรขศิลป๋ระดับสากล ชึ่งซัชวาลได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการ 

เรียนรู้ในขณะนั้นว่า

“ล่วนการเรียนรู้ คือ ทุกคนเป็นครูเราหมด Neville Brody, Tibor Kalman, Fabien 

Baron, David Carson ในครั้งนั้นเมื่อตอนที่เราเริ่มทำงานอย่างทชorเนึ่ยจะเด่นเรื่องของ 

Thinking ส่วน Brody ก็เข้ามาเปลี่ยนภาพใหม่ของการออกแบบกราฟิกในยุคนั้นเหมือนกันด้วย 

หนังสือที่เป็นการรวบรวมผลงานของเขาเอง ซึ่งถือเป็นการพลิกภาพของการออกแบบกราฟิก 

ที่มีความใหม่ อย่างFabien Baronnจะเน ้นArt Direction และอีกยุคหนึ่งคือในยุคของDavid 

Carsomw ก็เป ็นยุคของความเปลี่ยนแปลงความเป็นโครงสร้างของกราฟิกดี'ไซน์ไปสู่ย ุคของ 

Deconstruction สังเกต1ได้'จากงานเลย์เอาท์ที่มีความแปลก,ใหม่ ตัวหนังสือทับช้อน จากที่เคยมี 

หลักการว่าต้องใช้Grid ซึ่งน่าจะเป็นผลมาAccident จากการทดลองที่ทำให้เกิดภาพใหม่ และแนว 

ใหม่ ’’

(รัช1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

รัชวาลให้ความสำคัญในเรื่องของประสบการณ์ในด้านการทำงานเป็นประเด็นที่สำคัญ 

อย่างมาก เพราะจะลามารถแยกแยะสิ่งที่เก ี่ยวข้องที่เป ็นสาระสำคัญทางการออกแบบ มาใช ้

ถ่ายทอด และลื่อความหมายให้ตรงประเด็น

“ความสำค ัญ ก ็ค ือประสบการณ ์ในด ้านการทำงานแล ้วเร ื่องทฤษฎ ีเป ็นเร ื่องท ี่เป ็น  

ส่วนประกอบที่ 2 ส่วนแรก คือ ส่วนแรกเป็นเรื่องConcept ซึ่งConceptนอาจจะสับต้องไม่ได  ้

รัดเจนเท่ากับส่วนที่สองเป็นเรื่องของความงาม คือ Art Direction การสัดวางตัวหนังสือหรือ
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การใช้ภาพ แต่จริง ๆแล้วมันเป็นรากมากกว่า เราเชื่อว่ากรรมการเลือกหริอตัดสิน เขาก็ต้องดูว่า 

มันคืออะไร แล้วเราถ่ายทอดออกมาได้ตรงหริอไม่”

(ชัซ1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

นอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานในฐานะนักออกแบบเรฃคืลป๋แล้วชัซวาล ยังได้รับ 

เชิญให้เป็นอาจารย์สอนทางด้านการออกแบบเรซศิลป๋ให้กับสถาบันอุดมศึกษาหลาย ๆแห่ง โดยมี 

จุดเริ่มต้นจากผลงานที่ได้รับรางวัลจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั้งแวดวงวิชาชีพรวมทั้งแวดวง 

วิชาการทางด้านการออกแบบเรฃศิลป๋โดยรัชวาลได้กล่าวกับผู้วิจัยว่า

“ เริ่มต้นจากคนรู้จักจากผลงานและชื่อเสียง เริ่มต้นที่ม.รังสิต จุฬา ฯ ที่รังสิตสอนอยู่ 2 ปี 

จุฬา ฯก็ไปลอนอยู่เทอมนึงและก็ม.กรุงเทพ ก็คือส่วนใหญ่รู้จักจากผลงานของเราเป็นส่วนประกอบ 

ที่สำคัญที่ทำให้สถาบันทางการศึกษาไว้ใจให้เราไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของ 

สถาบันนั้น ”

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

การปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ของรัชวาล ขนขจีนั้นมีแหล่งข้อมูลที่สำคัญนั้นมาจาก 

หลาย ๆแหล่งด้วยกันและที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งก็คืล จากประสบการณ์สำหรับนำมาปรับใช้ในการ 

เรียนการสอนที่สำคัญต่าง ๆมากมาย โดยข้อมูลต่าง ๅที่สำคัญนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการ 

เรียนการสอน เพราะเป็นสิ่งที่บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์นั้นต้องมีข้อมูลที่ร่วมสมัยเท่าทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของแวดวงทางวิชาชีพ และวิชาการออกแบบเรขศิลป๋ตลอดเวลา

“...แหล่งข้อมูล คือ จากงานที่ทำ ประสบการณ ์ท ี่ทำและหน ังส ือต ่างๆ ซึ่งเราก็ต้อง 

update ตลอดเวลา Style และTrend เป็นไง สีเป็นไง รูปแบบยังไงที่จะร่วมสมัย...’’

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู้ของรัชวาลในฐานะอาจารย์น้ันเป็นไปในลักษณะของ 
การนำประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการทำงานมาปรับ และประยุกตัไห้เหมาะกับเน้ือหาสาระให้ 
สอดคล้องกับรายวิชาน้ันในการถ่ายทอดให้กับนักศึกษา แล้วกำหนดโจทย์ภายใต้เง่ือนไขท่ีวางไว้ 

“ โดยส่วนตัวเป็นคนท่ีชอบตอบคำถาม ก็จะเป็นการเตรียมโจทย์เพ่ือไปสอนในคร้ัง ไๆป 
เช่น คร้ังน้ีทำโปสเตอร์ คร้ังน้ีทำปกเทป คร้ังน้ีทำอเ. คร้ังน้ีทำ Self Promotion เราก็เตรียม 
Referencesฃองการเรียนการสอนคร้ังน้ัน ถ่ายรูปเป็นสไลด์หรืออะไรก็แล้วแต่ รวมถึงเน้ือหา 
พ้ืนฐานในโจทย์น้ัน ๆว่าเป็นอะไร วิธีการคิดแก้ปัญหาในโจทย์น้ัน ๆว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงส่วนใหญ่
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อยู่ที่การC rit ic านเป็นประเด็นสำคัญไม่ได้อยูท่ ี่การให้ข้อมูลของเนื้อหา เพราะเราไม่ได้เรืยนด้าน 

เรฃศิลป๋หรือนิเทศศิลป๋โดยตรง ทุกครั้งที่เราไปสอนก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องและชัดเจน 

แต่นี่คือหลักการและเหตุผลซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในวิชาชีพ "

(ชัซวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549) 

“ในบทบาทของนักออกแบบคงไม่ต้องถาม พูดถึง หรือรื้อฟันอะไร เพราะตัวงานของ 

เขาเองก็ผ่านมาถึง 15ปี แต่ในสถานภาพหรือบทบาทของอาจารย์เนี่ยในลักษณะของพี่ต้อมเนี่ย 

ก็จะเป็นอาจารย์ประเภทที่ถ่ายทอดประสบการณ์ไม่ใช่ถ่ายทอดวิชาการ เพราะว่าด้วยธรรมชาต ิ

ของคนด้วย ซึ่งบางคนก็จะชอบหาหลักการหรือวิชาการมาประกอบ แต่พี่ต้อมเนี่ย'ในสายตา 

ของผมพ ี่ต ้อมเป ็นน ักออกแบบท ี่ใช ้ส ัญ ชาตญ าณ เยอะ ซ ึ่งเราพบก ันอย ู่เสมออย ู่แล ้วว ่า  

ในต่างประเทศหรือเมืองนอกเนี่ยนักออกแบบที่มีซื่อเสียงมาก ๅเนี่ยมันก็จะมือยู่ 2ประเภทก็คือ 

ชีสเต็มเมดิก(Systematic) และใช้สัญชาตญาณตัวเอง ซึ่งถ้าให้ผมมองผมคัดพี่ต้อมอยู่ในประ๓ ท 

ที่ใช้สัญชาตญาณ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแกพยายามงานของแกเป็นวิชาการในเชิงการถ่ายทอดเนี่ย 

อาจจะฟังไม่รู้เรื่องลำบากลักนิดหนึ่ง ปกติผมเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษหรือเป็นเกสต์หลายครั้งที่ 

ได้เห็นเขาอยู่หน้าคลาส แกจะทำได้ดีตรงที่ว่าพี่ต้อมก็จะบอกถึงประสบการณ์เพราะฉะนั้นการบอก 

เล่าตัวผลงานของแกเนี่ยก็จะยิ่งทำได้ดีเพราะนั้นคือประสบการณ์ตรงของแก โดยเมื่อลูกศิษย์ได้ 

เห็นผลงานลูกศิษย์ก็จะเชื่อถืออยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็อยากที่จะฟังเหมือน ๆกับที่เราอยากจะฟังหรือ 

อ่านบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับดี ๆดัง ๆลักลนหนึ่ง หรืออยากจะฟังเบื้องหลังความคิดของงาน 

ออกแบบที่เราชื่นชอบลักอันหนึ่ง ซึ่งพี่ต้อมทำได้1,เม่ยากเพราะตัวผลงานของแกเป็นใบเบิกทางให ้

อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของแกนั้นก็ได้รับการตอบรับอยู่แล้ว”

(อ. สันติ ลอรัซวี, 9 มกราคม 2549)

1.3.2 เกียรติประวิตและรางวัล
ในด้านเกียรติประวิติและรางวัลต่าง ๆที่ชัชวาลได้รับจากการประกวดต่าง ๆมากมายทั้งใน 

ระดับประเทศและในระดับนานาชาติดังจะเห็นได้จากผลงานออกแบบทีโดดเด่นที่เน้นความสำคัญ 

ทั้ง'ในด้านแนวความคิด(Concept^ละเทคนิคการนำเสนอ(Art Direction) ซึ่งสร้างให้เกิดการรับรู้ 

(Perception^ละการสื่อสาร(Communication) ในด้านข้อมูลและแนวความคิดทางการออกแบบ 

ส่งผลให้ได ้ร ับรางวัลระดับประเทศและระดับสากลมากมาย เช่น จากสมาคมการกำกับศิลป็ 

บางกอก(BAD. Awards) รางวัล Best Corporate จากนิตยสาร How Magazine และมีผลงาน 

ได้รับคัดเลือกให้ได้ลงตีพิมฟในหนังสือ Communication Arts, Archive, NewYork, Festival, 

Art Director Club NewYork โดยสถาบันต่าง ๆเหล่านี้เป็นสถาบันที่ชัชวาลพยายามส่งผลงาน

ร-
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เข้าประกวดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้นถือเป็นสถาบันที่ม ีมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั้ง 

แวดวงวิชาชีพนักออกแบบและนักวิชาการทางด้านเรฃคิลป๋

“เราค ิดว ่าท ี่เราพยายามส่งงานไปประกวดต่างประเทศ ซึ่งอยากรู้ว ่ามาตรฐานฝรั่ง 

มันสัมผัสและเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น c.l.(Corporate Identity) ของ Blind 

ประกวดที่เมืองไทยก็ได้ Best ของ B.A.D. Awards พอส่งประกวดของ HOW ซึ่งเป็น Annual หรือ 

ประจำปีจริงๆ แล้วก็มือีกหลายงานที่ส่งประกวดแล้วได้รางวัล แต่ไปส่งระดับต่างประเทศแล้ว 

ไม่ได้รางวัล ในทางกลับกันส่งที่บ้านเราไม่ได้แต่ได้รางวัลที่ต่างประเทศ จริง ๆเรื่องการตัดสินเรา 

ว่ามันไม่มีมาตรฐานเท่าไรหรอก มันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว ความชอบของกรรมการ บางทีเรา 

ก็ไม่ได้ว่าการตัดสิน ระบบการตัดสินว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเสมอ เราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความ 

พอใจของกลุ่ม ๆนั้นในวาระ ณ วัน ๆนั้น และก็ชิ้นงานที่เข้ามาประกวดหรือมาCandidatenนด้วย 

ว่ามันโดดเด่นหรือไม่’'

(ชัช1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

ผลงานทีไ่ด ้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศไทยและระดับสากลนั้นทำให้ช ัซวาลประสบ 

ความสำเร็จในด้านการทำงานจากผลงานการออกแบบเรฃคิลป็ของชัชวาลเอง โดยได้รับความ 

สนใจและการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในแวดวงวิชาชีพ หรือแวด1วง'วิชาการออกแบบเรขศิลป็ โดย 

ได้รับการเสนอข่าวสารเป็นอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะด้านCorporate Ident^ ระเภทรtationerydiอง 

Blind โดยผลงานการออกแบบเรขศิลป๋ด้านCorporate Ident^ ระเภทรtationery ของ Blind 

ก็ได้รับการยกย่องและตอบรับ โดยการตีพิมพ์ผ่านลื่อเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นที่ประสบผลสำเร็จ 

ที่สุดชิ้นหนึ่ง ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของซัชวาลจุดหนึ่งดังที่ได้เคยกล่าวไปแล้ว

“C.l.(Corporate Identity) ของบริษัทชเind เพราะผลงานชิ้นอื่นก็เป็นการลงตีพิมพ  ์

รวม ๆแต่ชิ้นนี้ art 4 d ลงโปรโมทอย่างชัดเจนว่าได้รับรางวัลในระดับสากล”

(ชัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

Corporate Identity ประเภท Stationery^ง Blind นั้นแสดงให้เห็นถึงภาษาทางการ 

สื่อสารด้วยการออกแบบ ในเรื่องของภาษาทางการลื่อสารนี้เอง ชัซวาลถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดใน 

การทำงานการออกแบบเรฃศลป็ นอกจากนี้ชัชวาลยังได้เรียนรู้ประสบการณ์จากงานของตนเอง 

ซึ่งถือเป็นลื่งที่สำคัญที่สุดสื่งหนึ่ง โดยชัซวาลได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ดังนี

“ภาษาทางการลื่อสารตรงนั้นมันสำคัญมากกว่าคือตอนเรื่มทำงานเนื่ยArt Direction^ 

คนทำงานที่สามหน่อเน ื่ยะก็ค ือม ีConcepts แต่Art อเโ6๗ 0 ทจะนำConcept ในยุคนันก็คือ
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ต้องการรูปแบบที่แปลกใหม่เสมอ เวลาให้คนดูก็ต้องรู้สึกหวือหวาเหมือนแฟชั่น แต่C o n ce p tม ีนะ 

บนพ ื้นฐานของม ันก ็อย ู่ท ี่Conceptnอนเพ ียงแต ่ว ่าจ ุดเด ่นม ันอย ู่ท ี่Art Direction ค ือลามหน่อ 

อาจจะเป็นบริษัทที่นำเรื่อง Art Direction^ง แต่ว่าโดยพื้นฐานก็คิดจากConcept^ นว่าจะทำเรื่อง 

อะไร ภาพอะไรบ้างถึงขั้นภาพแล้วเนี่ยใส่รายละเอียดกันเต็มที่สมมติทำAnnual Report 5 หัวข้อ 

จ ะPresent 5 หัวข้อ หน้าคั่น 5 หัวเรื่อง Themewแน่'นอนอยู่แล้ว แต่ความโดดเด่น ค ือความ 

พิถึพีถันของคนลามหน่อที่จะถ่ายทอดC o n cep tดีอยู่แล้วด้วยรูปแบบที่ดียิ่งขึ้นไปอีก”

(รัช1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

การได้รับรางวัลต่าง ๆท ั้งในประเทศไทยและระด ับสากลนั้นส ่งผลให ้ร ัชวาล ขนขจี 

เป็นที่รู้จัก และยอมรับในแวดวงที่กว้างขวางขึ้นทั้งในแวดวงวิชาการรวมทั้งแวดวงวิชาชีพของ 

นักออกแบบเรฃคิลป็ไปพร้อม ๆกัน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลของรัชวาลนั้นยังสามารถสร้างความ 

ประทับใจในเรื่องของแนวความคิดที่โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

“ในเม ืองนอกไม ่ได ้ม ีป ัจจ ัยอ ื่น เพราะว ่าเขาไม ่ร ู้จ ักเราม ีป ัจจ ัยเด ียวก ็ค ือว ่าต ัวงาน  

ผมก็เห็นแกส่งอยู่ตลอดเวลาไปที่นู่นที่นี่บ ้าง ที่นู่นก็ไม่ได้รู้จักเราว่ารัชวาลคือใคร เพราะฉะนั้น 

ปัจจัยเดียวก็คือคุณภาพของงาน แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันจะสะท้อนได้ก็คือภาษาของงานพี่ต้อมเนี่ย 

เป็นภาษาสากลนั้นแปลว่าเวลาที่เขาออกแบบอะไรออกมาเนึ่ยมันจะเป็นไม่ได้ถ้าชิ้นนั้นมันจะไม  ่

สามารถCommunicate(สื่อสาร) ตัวContent หริอประเด็น คือ ไอเดียของงาน'ได้ เพราะว่าการส่ง 

งานไปเต็มที่ก็คือการเขียนConcepttmงงานอยู่ไม่กี่บรรทัดที่เหลือก็คือคนที่มาดู กรรมการที่มาดูก็ 

จะลื่อสารโดยตรงกับงาน ผมว่างานโดยส่วนใหญ่พอไปอยู่ในเวทีนานาชาติแล้วได้รับการคัดเลือก 

อันที่หนึ่งเนึ่ยจะต้องมีความเป็นสากลในระดับหนึ่ง งานสามารถพูดได้ สากลในที่นี้ไม่ได้แปลว่า 

เป็นฝร่ัง โดยที่มันต่างวัฒนธรรมกันนั้นก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนถึงว่าตัวงานออกแบบเรฃศิลป๋มันเป็น 

Universal Language ภาษาสากลพอสมควร แค่เอาตัวผลงานไปก็โอเค”

(อ. สันติ สอรัชวี,สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2549) 

“ความรับซ้อนในความคิดหรือ'ทา๒king คือมันมีงานอึ้ง ๆอยู่หลายชิ้นท ี่ม ันจะตรง  ๆ

ถ้าคนไม่เก็ทอ่านแล้วมันก็จะฒสิค แต่ว่ามันจะมีรื่องราวอยู่ข้างหลัง เช่น เต่ากับกระต่ายเนึ่ยก็จะ 

เขียนHeadingtด่า'ว่าFasเกระต่ายเป็นรเ0พ มันก็คือตกลงคุณจะมองอย่างไร มันก็จะมือะไรลึก ๆ 

เข้าไปข้างใน มันเป็นอะไรที่ค ุณค้นได้เวลามองผ่านประตูเข้าไปในร้านแล้วแต่มุมมองแล้วแต  ่

มุมมองเวลาเขียนคำว่า,’เปิด” เปิดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ข้างนอกร้านหริอในร้าน เวลาอยู่ข้างนอก 

ร้านมันหมายความว่าเปิดเวลาอยู่ข้างในร้านมันหมายความว่าปิด อะไรอย่างนี้นะครับ”

(สุหฤท สยามวาลา, สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2549)
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ผลงานของซ ัชวาลน ั้นเป ็นท ี่ประท ับใจของคนมากมายไม่ว ่าจะเป ็นผลงานท ี่ได ้รางวัล 

หรอไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาในการทำงานของช้ซวาลที่แสดงอัจฉรภาพทางด้านของความคิดใน 

การออกแบบแล้วถ่ายทอดมาล่ผลงาน

“ผมมีงานอยู่ก่อนสมัยที่จะขายของเลย คือ งาน’’ชนโร10๙’นะ มันจะคลาสสิค อีกอันหนึ่ง 

ก็คือ”opposite” ซ่ึงo p p o s é ผมชอบในลีลาของความซับซ้อนทางความคิด ผมชอบมากถามว่า 

เทคนิคงานพิมพ์'ที่ออกมามันก็เป็นความเชี่ยวชาญแล้วillustrationsการ'ใช้โทนสีท่ีแปลก มันไม่นึ่ง 

ด้วยซึ่งผมแฮ็ปปีมาก สอง1วาน'น้ียัง,จะเป็นงาน,ที่คลาสสิคแล้วผมยังแฮ็ปปีอยู่ งานสนุกได้ต้องทีมผม 

เข้าใจว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์เนึ่ยจะมีความหวงมีความอยากที่จะทำให้สินค้าของตัวเองมันไปได  ้

ทีนี้ผมเองก็สนุกกับเรองนี้อยู่ด้วยก็ลงตัวพอดี ผมจำไม่ได้นะว่าเป็นงานชิ้นไหนแต่ว่าความรู้สึกที่ 

มันยังคงเล้นคงวามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือนึกออกไหมครับว่าเวลาที่มีใครงานอะไรเข้ามาแล้วเรารู้สึก 

"โอโห... โดนใจเลย” ความรู้สึกนั้นมันคงที่ งานทุกชิ้นที่มามันยังมีความรู้สึกนั้นอยู่’,

(สุหฤท สยามวาลา, สัมภาษณ์, 1 3 มกราคม 2549)

1.4 การดำเนิน'ชีวิต
1.4.1 ข้อคิดและปรัชญาในการดำเนินชึวิต
เมื่อล่วงลึกเข้าไปถึงข้อคิด และปรัชญาในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการทำงานของซัชวาล 

นั้นก็มีข้อคิด และหสักคิดที่ใช้เป็นสิ่งชิ้วัดถึงปรัชญา แนวความคิดในการทำงานของตนเอง ซ่ึงเป็น 

หลักง่าย ๆที่ใช ้ในการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาได้มาตรฐานที่ดี รวมไปถึงการทำใหผ้ลงาน 

บรรลุผลสำเร็จนั้นก็คือ ในผลงานการออกแบบของ'ชัชวาลนั้นจะแฝงไว้ด้วยความตั้งใจในการ 

ทำงาน

'‘ตั้งใจ ง่ายที่สุดคือ ตั้งใจทำงานให้มันดี เพราะจะเป ็นต ัวบ ่งบอกถึงความสำเร็จ ทำให้ดี 

ที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่หากว่าผลงานออกมาไม่อยู่ในมาตรฐานที่ด ี งานไม่สวยก็จะรู้ส ึกแย่ ไม่พอใจ 

และยอมรับไม่ได้ มันเหมือนเป็นตัวบ่งบอกว่าเรากำลังแย่แล้ว และต้องกลับมามองตัวเองเรา หรอ 

ในบางครั้งต้องดูว่าปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นนั้นคืออะไร เพราะตัวเราหรอลูกค้า โดยที่มันสวนทาง 

กันภับสิ่งที่เราต้องการ แต่บางครั้งเราก็ต้องทำเพื่อให้มันจบ”

(ชัซวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

1.4.2 ภาพอนาคต
ซัชวาลได้เรมมองถึงการทำงานของตนเองในอนาคตนั้นเปลี่ยนรูปแบบของการทำงาน 

ไปบ้าง คือ ลดงานลงโดยการทำงานทางด้านบรหารทางความคิดให้มากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ลง 

รายละเอียดทางการออกแบบด้วยตนเอง
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“ท ุก ว ันน ี้ม ันก ็เป ็นแบบน ั้นอย ู่แล ้ว  เราไม ่ได ้ลงม ือเองอย ู่แล ้ว โดยเราต ้องเล ือก  

นักออกแบบที่มืความเข้าใจตรงกับเราด้วย สำคัญเลยพูดแล้วเข้าใจในภาษาเดียวกัน บางครั้ง 

ไม่ต้องพูดมากว่าC oncep tนะ Art Direction^บบนี้นะต้องเฟ้น ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยน ส่วนใหญ่ 

ไม่ค่อยมืเวลามานั้งไล่ใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นนักออกแบบที่เคยทำงานร่วมกันมา ที่ผ่านมามันเป็น 

ระบบที่ใช้กระบวนการทางความคิดถ่ายทอดไปให้คนทำแล้วกำหนดแนวคิด หมายถึงถ้าทุกอย่าง 

Setup แต่คงไม่ทิ้งจนกว่ามันจะจางไปเอง และไม่คิดถึงความสำเร็จสูงสุดแล้ว ไม่คิดว่าจะต้องกับ 

มายิ่งใหญ่ ทำบริษัทให้ใหญ่โต ไม่มีแล้วมีแต่'จะโลชอลง หมายถึง จะทำอีกสักระยะหนึ่ง แต่ไม่คิด 

จะเลิก ตอนนี้ใจอยากถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งตอนเรียนจบอยากถ่ายภาพมากกว่างานด้าน 

ออกแบบ อยากเดินทาง ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปในส่วนต่าง ๆของโลก อันนั้นมันเป็นหัวใจที่มัน 

เคยอยากทำแล้วไม่ได้ทำจริง ๆเหมือนอย่างที่เคยบอกว่าอยากเขียนรูป อยากถ่ายรูปนั้นเป็นความ 

ตั้งใจดั้งเดิม”

“คือทุกวันนี้ก ็เอาประลบการณ์ท ี่ส ั่งสมมาแล้วเอาไปถ่ายทอดในอีกรูปแบบหนึ่ง ใช้คำว่า 

อีกแบบหนึ่งการถ่ายภาพมันก็เป็นการออกแบบภาพ การเขียนคอลัมน์'หรือเขียน!ext#นก็เป็นการ 

ออกแบบConcept®ย่างหนึ่ง ซ ึ่งม ันก ็เหม ือนการคล ี่คลายเร ื่องราวอย ่างหน ึ่ง ไม ่ร ู้ว ่าจะจบลง 

อย่างไร แต่ความตั้งใจมันเป็นอย่างนั้น ทุกวันนี้แม้ว่าจะไปทำงานของตัวเอง ไปทำบ้านของตัวเอง 

รืสอร์ทฃองตัวเอง มันก็ยังถูกนำไปใช้ และถ่ายทอดเสมอในชีวิตประจำวัน มันซึมซับอยู่จนเป็นตัว 

เราไปแล ้วจะหย ิบจะทำอะไร ม ัน ก็ต้องออกแบบ ค ิดหมดเลยแต ่อย ่างท ี่บอกจะไปเป ็นรenior 

ระด ับสูงเป ็น C.อ.(Creative Director) จะ1ไปเปิดOfficeWใหญ่,โตมาก'ขึ้น'ไม่มี ไม่คิดแล้ว ไม่มี 

จุดสูงสุดแบบนั้นแล้ว เพราะมันผ่านจุดนั้นมาแล้ว"

(ชัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

ในประเด ็นเรื่องของภาพอนาคตในการทำงานของรัชวาลนี้ส ันติ ลอรัชวี และสุหฤท 

สยามวาลา ได้สะท้อนทรรศนะที่สอดคล้องกับรัชวาลโดยผ่านผูวิจัยไว้ดังนี้

“หลัง ๆ แกจะเปลี่ยนPositionปพอสมควรคือหลัง ๆ แกจะไม,ค่อยลงมือ ซึ่งผมคิดว่าก ็

น่าจะเหมาะกับแก เพราะว่ามันจะทำอะไรได้มากขึ้นมากกว่าการไปอยู่ในรายละเอียดเพราะฉะนั้น 

อย่างในตัวนามบัตรของพี่ด้อมเองก็เถอะ แกเป็นConsult ซึ่งผมคิดว่าเรายังมีน้อยเรามืดีไซน์เนอร์ 

จบมาป ีหน่ึง ๆซองทุกสถาบันเป็นร้อย ๆ เป็นพันนั้นทุกคนเป็นดีไซน์เนอร์หมด แต่ผมคิดว่าในระดับ 

องค์กรที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ดีที่ต้องการที่จะมืที่ปรึกษาทางการออก 

ยังไม่มีแบบยังนึ่งและไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร แล้วการที่นักออกแบบที่โตพอสมควรในรุ่นพี่ต้อมหรือ 

รุ่นของผมเองก็แล้วแต่แล้วก็มืแนวคิดที่จะเป็นConsultéนDesign Consultsคิด1ว่าเป็นประโยชน ์

มากทั้งกับตัวที่เรามาทำเองและกับประเทศด้วย คือถ้าการมีดีไซน์เนอf แล้วยังเป็นดีไซน์เนอร์อยู่
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อย่างนี้มันจะทำเรองเล็ก ๆแต่ถ ้าเราค ิดว่าเราเริ่มเป ็นC o n su ltางด้านการออกแบบ ใครจะไปรู้ว ่า 

ต่อไปมันอาจจะต้องมีGraphic Design Consu ltนกระทรวงวัฒนธรรม”

“ อาชีพที่เกิดเป็นConsultsนมาได้เนี่ยแสดงว่าอาชีพนั้นกำลังสำคัญสังคม เพราะฉะน ั้น 

ผมค ิดว ่าม ันควรจะม ีมากข ึ้น เร ื่อย ๆในส ่วนน ี้ ไนขณะท ี่น ักออกแบบเราก ็จะม ีมากข ึ้นอย ู่แล ้ว 

ตามลำดับ"

(อ.สันติ ลอรัชวี, สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2549) 

“ในบทบาทของการเป็นนักออกแบบนั้นผมคิดว่าคนที่อยู่ก ับงานที่ใช ้ความคิดสร้างสรรค์ 

นาน ๅนั้นถ ึงจุดหนึ่งม ันจะเป ็นจุดอิ่มต ัว เท ่าท ี่ผมเห็นมาเนี่ยเวลาอยู่ก ับการขายความคิดเยอะ ๆ 

เนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งที่ม ันจะเป็นทางแพร่ง คือ หนึ่งอาจจะขึ้นเป็นผู้บริหารที่ใหญ่โตไปเลย พอขึ้น 

เป็นผู้บริหารที่ใหญ่โตหลายคนที่ผมรู้จักก็เบื่อหน่ายกับการเป็นผู้บริหารมาก เพราะมันถูกแวดล้อม 

ด้วยความคิดท ี่เป ็นของตัวเองมาโดยตลอดเวลาต้องไปบริหารความคิดของคนอื่น ผมเช้าใจว่า 

บทบาทเปลี่ยนไป หรือสองกับไปส่จุดที่เป็นฒสิคที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตของตัวเอง ความฝันของ 

ตัวเองเป็นอย่างไร ผมก็เดาว่าต้อมก็คงจะถึงจุดทางแพร่งนั้นที่เค้าต้องคิดมาก ๆ”

“ เล้นทางการเป็นนักคิดมันเปลี่ยนรูปไปเยอะครับ สิ่งที่จะทำให้ต้อมอยู่ตลอดไปก็คือเขา 

ต้องรู้จักเทคโนโลยี มันปฏิเสธไม่ได้ ผมค ิดว ่าม ันเป ็นความลงต ัวนะคร ับ การค ิดงานสม ัยน ี้ม ัน 

อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเยอะ การท ี่เขาสามารถปรับตรงน ี้ได ้ผมคิดว่าม ันเป ็นเรื่องท ี่ด ี แต่ว่าใน 

เรื่องเบสิคเทคโนโลยีมันก็คงได้อยู่หละ คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำหมดแล้ว ’’

“เรื่องนี้ผมสัมผัสอย่างแรงมากเลย เพราะผมเป็นคนทำดนตรีด้วยผมอยู่กับคอมพิวเตอร ์

ของผมเครื่องเดียว แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์ของผมหายไปเลย เพียงแต่ว่าวิธีการหรือ 

Methodologywนจะต่างกันไป เซ่น แต่ก่อนนี้ถ ้าเราต้องการจะทำArtworkกลันเนี่ยมันยาก 

เหลือเกิน นั่งขูด!_6แ6^โรรรทีละประโยคเลยนะ เดี๋ยวนี้มันคีย์เช้าไป ถามว่ามันทำไห้ความคิด 

สร้างสรรค์เยอะขึ้นมั้ย คุณก็แค่Click#อนลงมาFon{ก็มีมากมายเลย ซึ่งต้องEnjoyfTบมัน,นะครับ 

C h o k^ องเราตอนน ี้ม ันAvailable®ยู่มากมายมหาศาล Letterpress เม ื่อก ่อนเป ็นต ัวท ี่ลอย 

กำหนดความคิดสร้างสรรค์ไซ่มั้ยครับ บริษัทของผมนำเข้ามากี่แบบประเทศไทยก็จะมีFont เท่านั้น 

แบบ บริษัทของผมเป็นคนนำLetterpresstfhประเทศไทยเป็นเจ้าแรก คือนำเข้ามากี่รายก็จะม  ี

Font เท่านั้นราย ตอนนี้ไปดึงFonte®กมาLoaชฟอนท์ออกมาทั่วโลก โอ้โหความคิดสร้างสรรค์ 

มันไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้ ฟอนท์ภาษาไทยก็ไม่รู้มีตั้งเท่าไหร่ เหมือนกับเวลาที่ผมทำดนตร ี

ผมก็ทำอย่างนี้แต่ก่อนผมก็จะเอาเสียงกลองทีมันเป็นKickback ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมต้องไปนั่งอัด 

ในสตูดิโอเลยเดี๋ยวนี้มันลามารถ Load®®กมาได้ทั่วโลกเลย แต่,จะCombine!ห้ออกมาดี ๆสักชิน 

เน ี่ยผมมองว่าตอนนี้ม ันยากขึ้นเยอะ เพราะChoice#นเยอะข ึ้นมากจนกระท ั่งถ ้าเราค ุม1ไม่ดี
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ม ัน เละเทะก ็ธญ ่0 7มากไม่ได้ แต ่ผมก ็มองว ่าม ันช ่วยกระต ุ้นให ้ความค ิดสร้างสรรค ์ของเรา 

มันไม่หยุด"

(สุหโเท สยามวาลา, สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2549)

2. แนวคิดและการทำงานของชัชวาล ขนขจี
2.1 การทำความเข้าใจโจทย์
การทำความเข ้าใจโจทย์พบว่า เป็นสิ่งที่ช ัชวาล1ให ้ความสำค ัญเป ็นอย ่างย ิ่ง เนื่องจาก 

การแก้ปัญหาที่ถ ูกต้องจากการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โจทย์ทางการออกแบบได้ตรงประเด็น น่าไปส่ 

คำตอบที่สามารถกำหนดทิศทางของงานแบบให้ออกมาน่าสนใจก่อนการผลิตงาน

“ต้องจัดลำดับข้อมูล และไปทำความเข้าใจกับข้อมูล โจทย์ก็คือข้อมูลนั่นแหละ ก็ต้องทำ 

ความเข้าใจกับมัน วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ เลือกประเด็นที่เราจะต้องทำ เหมือนสรุปความ 

ย่อความจากโจทย์ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันคือสิงที่ทุกคนต้องการ ต้องทำงานบนพื้นฐานของโจทย์ที่ 

ได้รับตลอดเวลาอยู่แล้ว มันเป็นหัวใจของงาน เราไม่ลามารถทำอะไรลอย ๆได้เลย ถ้าไม่มีโจทย์ 

เราไม่ใช่ Artist เพราะเราทำงาน Commercial อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนซึ่งBase on 

พื้นฐานตรงนั้น ที่เหลือเราจะเราจะมีเทคนิคพลิกแพลง หรีอมีความสามารถเฉพาะตัวที่จะวิเคราะห์ 

โจทย์ทำให้ไต้คำตอบออกมาดูน่าสนใจ น่ันคือส่ิงท่ีดี'ไซน์เนอร์ต้องทำ”

(ชัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

ส่วนวิธีการทำความเข้าใจโจทย์ของชัซวาล พบว่า ม ีระบบวิธ ีการลงรายละเอ ียดด ้วยการ 

กลั่นกรองมองปัญหาทางการออกแบบ โดยพัฒนาจากความคิดพื้นฐานน่ามาลร้างความคิดในการ 

แยกแยะ และแยกย่อยโจทย์โดยการตีความอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้

“ม ่การแยกโจทย์มาย่อยเป็นประเด็น และในประเด็นต่าง ๆก็ต ้องมาแยกย่อยออกมาเป็น 

ประเด็นย่อย ๆ เพื่อที่จะน่าไปตีความเป็นภาพ มันเหมือนเขียนMind Mapw?อChartsากConcept 

แล้วจากC o n c e p tsกออกมาเป็นหัวข้อย่อย จากหัวข้อย่อย ย่อยเป็นอะไรได้อีก แล้วน่ามาย่อย 

ตีความเป็นระบบมาก"

“เริ่มจากการคลี่คลายโจทย์ตามความต้องการในปัจจ ัยต ่าง ๆว ่าต ้องการอะไร เพื่อใคร 

เป็นพื้นฐาน M ed ia lรือสื่อถูกถ่ายทอดเป็นอะไร เช่น Brochure หลังจากนั้นก็รวบรวมโจทย์นั้นมา 

กล ั่นกรองH ได้เป ็นก้อน เพ ื่อกำหนดเป็นC o n cepm เป็นอะไร แล ้วน ่าไปตีความเพ ื่อใช ้ในการ 

ถ ่าย ท อ ด เป ็น ภ าพ อ ะไ ร  ต ัวห น ังส ือ เป ็นอย ่างไ ร Layoutl ป ็นอย ่างไร ส ีส ัน เป ็น อ ย ่า ง ไ ร  

ซ ึ่งว ิธ ีการแบบน ี้น ่าจะเป ็นหล ักการเด ียวก ันก ับโฆษณ าหรืออะไรก ็แล ้วแต ่ ในเช ิงการทำงาน
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คิลปะนั้นเป็นหลักการพื้นฐานเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นการออกแบบเรฃคิลป็ไม่ว่าจะเป็นAdvertising 

เป็นProduct Design คือ ทุกอย่างต้องใช้วิธีเดียวกันในการตีโจทย์”

(รัช1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

2.1.1 การหาแนวค ิดสร ้างสรรค ์

สำหรับกระบวนแบบในการหาแนวคิดสร้างสรรค ์พบว่า กระบวนการทำงานนั้นสามารถ 

หาแนวคิดสร้างสรรค ์ เริ่มจากการจัดลำดับข้อมูลเพื่อคลี่คลายโจทย์ซ ึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง 

คือ การหาแนวคิดจากจุดเริ่มต ้นไปสู่ผลลัพธ์ และการหาแนวคิดจากผลลัพธ์กล ับมาสู่จ ุดเริ่มต ้น 

โดยปัจจัยที่สำคัญนั้นขึ้นอยู่ก ับโจทย์ท ี่ได้ร ับมากลั่นกรองและกำหนดแนวทางของการออกแบบ 

ท ี่มาสนับลนุนแนวความคิด ซึ่งสํ1วน,ไหโyนั้น'จะ'ใช้วิธีที่เป็นมาตรฐานคือสร้าง Concept ก่อนที่จะ 

นำมาพัฒนาเป็นขั้นตอนต่าง ๆทางการออกแบบ

“ หลักการนั้นมีอยู่เพียงแต่ใครจะทำอย่างไร จาก 1 ไป 2 จนกระท ั่ง10 หรอบางคนอาจ'จะ 

ทำจาก10กล ับมา1ก็มี คือคิด1จากโจทย์แต่'ไใJหาReferencenอนแล้วจึงกลับมาคิดต่ออีกรอบ'ไห้ 

เป็นConcept หรือคิดจากโจทย์แล้วมุ่งสู่ Concept จากนั้นก็ไปหา Reference”

“ มีหลักการกลางอยู่ คือ วิธีการที่ได้บอกไปแล้ว เพียงแต่ใครจะทำหรือไม่ในรายละเอียด 

และการต ีความไม ่เหม ือนก ัน แต่โดยส่วนใหญ ่การข ึ้นต ้นอาจจะเหมือนกัน ซึ่งก็ไม่แน่นอน 

เหมือนกัน บางคนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเริ่องการตีความConcept แล้วผลงานออกมาดีก็มี 

แต่หลักการมือยู่เพีย ไแต่จะใช้หรือไม่เท่านั้นถ้าเป็นนักคืกษาเมื่อก่อนก็คือเปิดหนังสือแล้วเลือกมา 

ใช้ แล้วค่อยมาหาConceptห้ลัมพันธ์กับงานทีหลัง นี่คือเป็นเรื่องจรืงที่ทราบกันอยู่หรือแม้กระทั่ง 

ทำงานแล้วเวลาที่คิดไม่ออกบางคนก็ใช้วิธีนี้ "

’’ด ้นถอยหลังก ็ม ื ม ีมากมายหลายว ิธ ีการซ ึ่งข ึ้นอย ู่ก ับช ั้น เซ ิงของแต ่ละคน ถ ้าเอาอย ู่ 

ควบคุมได้ เลือกเป็น ทุกอย่างลงดัวก็จบคือเรามองที่ผลลัพธ์มากกว่า แต่ในทางปฏิบัติเรื่องของ 

การเรียนการลอนนั้นก็ควรสอนให้เรียนรู้หลักการจาก1ไป10แล้วค่อยไปประยุกต์ทีหลัง’’

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

นอกจากน ี้ว ิธ ีการสร้างแนวความคิดในงานออกแบบเรฃค ิลป ๋ พบว่า ม ีการกำหนด 

แนวความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ หรือกำหนดทิศทาง รวมไปถึงรูปแบบของงาน 

ออกแบบที่รัดเจน โดยการใช้คำสำคัญมาเป็นกรอบแนวความคิดรวบยอด คือ

“ต้องหาคำ ๆหนึ่งที่จะมาตอบความคิดรวบยอดนี้ให้ได้ก็คือตั้งConceptนมา บางงาน 

ก็ต้องทำร่วมกับCopy Writer"
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“ถ ือว ่าเป ็นKeywordเพ ื่อท ี่จะกำหนดแนวทางหรือทิศทางของรูปแบบ โดยรูปแบบก็ค ือ 

Art Direction ก็คือเรื่องของภาพ ตัวอักษร สีสัน ซึ่งเป็นเรื่องของรูปแบบ(Style)ฃอง Art Direction 

ว่าจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เก่า ใหม่ คลาสสิค หวือหวา ดูนิ่ง ๆจัด ๆหรอMinimal 

นี่คือรูปแบบของ Art Direction^'จะนิ'าไปรองรับConcept หรือแนวความคิดนั้น แล้วจึงมาเจาะลง 

ไปในแต่ละรูปแบบว่าเป ็นอย่างไร ส ีส ันเป ็นอย่างไร แนวทางของภาพที่จะนำมาใช้เป ็นอย่างไร 

โดยConceptsะเป ็นต ัวบอก สมมต ิว ่าจะออกแบบงานให ้ก ับธนาคารแห ่งหน ึ่งในวาระครบรอบ 

100ปี จะนำเสนออย่างไร เช่น จะนำเสนอในเรื่องของความคลาสสิค การส ั่งสมประสบการณ ์ 

โดยรูปแบบที่จะนำเสนอ คือหนังสือเก่าที่เล่าเรื่อง100 ปีหรือหนังสือที่สมัยใหม่ ประสบการณ ์เก ่า 

แต ่ทำให ้ธนาคารแห ่งน ี้เป ็นธนาคารท ี่ท ันสม ัยในย ุคป ัจจ ุบ ัน ซ ึ่งก ็ข ึ้นอยู่ก ับโจทย์ของลูกค้าว่า 

กำหนดไปในทิศทางใด และต้องการให้เป็นแบบใด ว่าต้องการให้เป็นแบบคลาสลิค เก่าหรือใหม่ 

ซ ึ่งจะเป็นตัวกำหนดชัดเลยว่าต้องการให้ด ูแล้วน่าเชื่อถือ ยิ่งใหญ่หรืออยากได้รูปแบบธนาคารที่ 

ทันสมัย ลํ้ายุค แนวหน้า ธนาคารอิเล็คโทรนิคสั มันจะต่างกันโดยลิ้นเชิง ตรงนี้ถ ือเป็นโจทย์และ 

เป ็นสิ่งท ี่ล ูกค ้าจะบอกมาว่า เราไม ่อยากให ้ภาพพจน์ของเราเก ่านะ คุณลืมไปได้เลย เราไม่เอา 

ตัดทิ้งไปได้เลย รูปแบบก็จะออกมาเป็นธนาคารแห่งอนาคตไป คราวนี้พอพูดถึงเรื่องธนาคารแห่ง 

อนาคตก็ต้องเป็นเรื่องของภาพที่โมเดิร์น ลีฉูดฉาดลํ้าสมัย รูปแบบการจัดก็จะไม่ใช่นิ่ง ๆต้องมีการ 

จัดวางเลย์เอาท์ให้ดูหวือหวา พอถูกถ่ายทอดออกไปแล้ว เราก็ต ้องกลับมาตรวจลอบว่าตรงตาม 

C o n cep tsอไม่ ใช้รูปนี้มาแทนHeadlinedหรือไม่ คือการกสับมาตรวจลอบ เพราะเราต้องขาย 

ลูกค้า เราต ้องบอกล ูกค ้าได ้ว ่าใช ้ร ูปน ี้เพ ราะร ูปน ี้เป ็นแทนความเป ็นธนาคารท ี่ท ันสม ัยผ ่าน 

อิเล็กทรอนิกสั และระบบการสื่อสารที่ทันสมัย เป็นเหตุผลสนับสนุน ในรูปก็ต้องมีเรื่องเพื่อที่จะเล่า 

ตอบกับสิ่งที่เราคิดขึ้นมา’’

ในประเด็นดังกล่าวนี้ช ัซวาลยังได้ยกตัวอย่างผลงานเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด 

มากขึ้นก็คือ

“Burst Out เป็น'งานการ'ออกแบบเกี่ยวกับตัวอย่างกระดาษ'ซึ่งKeywordใช้เป็นConcept 

ก็คือ“การระบายออก’’ มีการระบายออก 20 วิธ ี โดย 20วิธีก็ต่าง ๆกันและก็เป็นการระบายจรืง  ๆ

และเป ็นConceptsอมโยงถึงการระบายออกแล้วการระบายออกนั้นก ็ถ ูกการระบายออกบน 

กระดาษด้วยเทคนิคการพิมพ์ โดยภาพเป็นการแสดงออกถึงการระบายออกในรูปแบบต่าง ๆ วาง 

เลย์เอาท์ลงบนกระดาษด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่แตกต่างกัน เพราะขายกระดาษด้วยการสื่อสารของ 

Conceptnารระบายออก หรืองานต ัวอย ่างกระดาษอ ีกช ิ้นหน ึ่งท ี่ม ี Concepri า ”ตรงกันข้าม 

(Opposite)" นั้นเราก็หยิบยกคู่ตรงกันข้ามมาเล่น แล้วมันก็เป็นคู่ตรงกันข้ามแบบลึกไปอีกขั้นหนึ่ง
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หรองานCompany Profile ของสยามวาลาก็เป็นงานที่มีThinking^อนอยู่มากแบบหนึง งานCI 

พวกโลโก้ stationanryn เป็น'Th inkinĝ ! อนประเด็น,ท่ี Clicksาย ๆและเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน”

(ซัช1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

ส ่วนอ ิท ธ ิพ ลและแรงบ ันดาลใจในการสร ้างงาน  พบว่า เก ิดข ึ้นเองโดยปรับจาก  

ประสบการณ์ และค่อย ๆพัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการคิดในหลากหลายรูปแบบ

“ เกิดเอง ทำงานสมัยแรก ๆไม่ได้ทำเหมือนสมัยปัจจุบัน หมายถึงสมัยแรกเริ่มต้นคิดแบบ 

หยาบ ๆไม่เป็นกระบวนการขนาดนี้ ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่สอนว่างานใดคิดมากคิดน้อย บาง 

งานก็ไม่ต้องการกระบวนการที่ซ ับซ้อน โจทย์มีความซับซ้อนต่างกันออกไป เช่น Leaflet แผ่นพับ 

ใบปลิว บางครั้งต้องคิดแต่ไม่ต้องการอะไรที่ล ึกซึ้งมากขึ้นอยู่ก ับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลว่า 

มีมากน้อยขนาดใด คิดมากน้อยตามประสบการณ์แล้วลามารถควบคุมได้ ทุกงานไม่ได้ต้องการใน 

เซิงลงลึกเสมอไป แต่โดยหลักการพื้นฐานก็เหมือนกับพื้นฐานในสมัยเรียนคืออาจารย์สอนในเซิง 

รายละเอ ียดกโ006รรหรีอกระบวนการตามรายละเอ ียด อันนั้นถูกต้อง แต่ที่เหลือเป็นวิธีการส่วน 

บุคคล คิดแค่นี้แล้วใช้ได้ โดยเราใช้วิธ ีค ิดอยู่อย่างนี้ไม่ค ่อยเขียนคือใช้นึกเอาไปเปิดหนังสือแล้ว 

นึกเอาบังไม่ค่อยเขียน ไม่จด ต่อมาจึงค่อยๆเริ่มใช้วิธ ีเข ียน ซึ่งเป็นนิสัยที่ผิดกับคนในแบบพวกเรา 

ม ันต ้องรketch มันต้องเข ียน แต ่เราจะ Sketchน้'อย ซ ึ่งเป ็นวิธ ีการในช่วงนั้น แล้วทุกอย่างมัน 

กลั่นกรองแล้วจึงมานั่งเขียนว่าน่าจะเป็นรูปแบบนี้ จึง Sketchuบบหยาบ ๆไม่เนี๊ยบ “

(ชช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

ผู้วิจัย1ได้ถามถึงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนทางการออกแบบ พบว่า มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากหลาย ๆแหล่งข้อมูลที่ได้จากหนังสือเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบเป็นหลัก อีกทั้งสิ่งทีเป็น 

สภาพแวดล้อมรอบ ๆตัวก็มีส่1วนสำคัญ เป็นปัจจัยหลักเช่นเดียวกัน

“ หลัก ๅก็คือหนังสือ 60 เปอร์เซ็นต์ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ นอกเหนือจากนี้ด้านอื่นก็คงเป็น 

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆที่เกิด'ข้ึนรอบ ๆตัว แต่ว่าหลัก ๆก็คือหนังสือทุก ๆอย่างเกือบทุกประเภทโดยไม่ยึด 

ต ิดและไม ่จำเป ็นว่าต ้องเป ็นหนังล ือท ี่เก ี่ยวก ับทางด้านการออกแบบ เช่น หนังลือท่องเที่ยว 

ถ่ายภาพ อาหาร ทุกอย่างเป็นรourceHได้'ท้ังหมด ”

(ซัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

2.1.2 รูปแบบและลักษณะเฉพาะ
ในประเด็นของรูปแบบและลักษณะเฉพาะของงานนั้นพบว่ามีการสร้างเอกลักษณ์ที่เป็น 

ล ักษณ ะบ ่งเฉพาะว ่าเป ็นอ ัตล ักษณ ์ให ้ก ับงานของตนเอง ประกอบด ้วยส ิ่งท ี่สำก ัญ  2 ส่วน
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คือ ส่วนแรกนันเป็นเรื่องของเทคนิคการนำเสนอโดยใช้หลักการทางคืลปะ(Art Direction) เพื่อเน้น 

งานให้สวยงามและโดดเด่น ส่วนที่สองนั้นจะเป็นเรื่องของThinking Process(กระบวนการทาง 

ความคิด) โดยมีรายละเอียดและสาระที่สำคัญ ซึ่งชัชวาลได้อธิบายรายละเอียดเป็นใจความสำคัญ 

ดังฟ้

“ มีหลากหลายไม่เา แต่ก็แปลกใจเหมือนกันคนที่ด ูงานเราแล้วบอกว่าเป็นงานของใคร 

แต ่ท ุกคนก ็ไม ่ได ้บอกและอธ ิบายว ่าม ีเอกล ักษณ ์และอ ัตล ักษณ ์อย ่างไร เป ็นแค ่ความร ู้ส ึก  

จากการดูงาน ลมมติว่าเราดูงานแล้วรู้ว่าใครเป็นผู้ทำ เช่น ทุก1วันนี้เราดู-งาน'ของคัลเลอร์ปาร์ตี้ก็รู้1ว่า 

คนนี้ทำแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ คืองานมันจะมืลายเซ็นซ่อนอยู่ ซึ่งงานของเราบางคนก็บอกว่า 

เป็นเรื่องของThinkinguางอย่างที่ซ่อนอยู่ ส่วนใหญ่งานที่ได้ทำจะเป็นC.I. โลโก้เราจะได้คิด ได้ใช้ 

Thinking Process(กระบวนการทางความค ิด) ยกต ัวอย ่างเช ่นงานต ัวอย ่างกระดาษจะได ้ใช ้ 

กระบวนการทางความค ิด ส่วนงานอื่น ๅทั่วไปก็จะไปเน้นในเรื่องของArt Direction โดยต้อง 

แยกแยะในแต่ละเนื้องานว่างานใดจะนำเสนอไปในทิศทางใด ไม่ได้หมายความว่าทุกงานต้องทำ 

ออกมา'ให้มี'ThinkingViมด เพราะบางครั้งก็ไม่ได้มีThinking แต่เรายืนยันว่างาน C.I.ของเรามันมี 

Thinking^อนอยู่ งานต ัวอย ่างกระดาษม ันม ี'Thinking!ด ้ใช ้ศ ักยภาพของต ัวเราเองค ่อนข ้าง 

มากกว่างานสวย ๆ มันจะแยกเป็น 2 ส่วน ”

(รัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549) 

“ จุดเด่นผมว่าน่าเป็นเรื่องของลูกเล่น (Gimmick) ถ้าเปรียบเป็นภาษาพูดก็น่าจะเรียกได ้

ว่าเป ็นเร ื่'ยงของภาษาพูดในงานที่ค ่อนข ้างเด ่นรัด ซ ึ่งต ัวจริงน ั้นพ ูดไม่เก ่งแต ่เวลาที่ทำงาน 

เหมือนกับพูดเก่งมีลีลา แล้วเนื้อหาสาระสามารถลื่อสารได้ “

(อ. สันติ ลอรัชวี, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2549) 

“ ค ือถ ้าคนที่ไม ่สน ิทเน ี่ยเวลาท ี่เห ็นต ัวอย่างงานพ ิมพ ์แล้วบอกไม่ได ้ ม ันอาจจะเป ็น  

น ักออกแบบท ี่ไหนก ็ได ้ท ี่มาทำให ้ต ้อมแล ้วด ้อมมาพ ร ีเรนต ์ก ็ได ้ แต ่ว ่าเวลาเร ิ่ม ร ู้จ ัก เน ี่ย  

เราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับความรับซ้อนในการคิดงานของเขา งานตื้นเนี่ยไม่ใช่เขา คือ หมายความว่า 

ถ้าเป็นงานตื้นคืองานคราวนี้เอาอะไรก็ได้ถ ูก ๆมาก่อนนะขอให้อย่างน้อยก็มีของออกไปก่อน 

ผมจะไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไหร่ เขาจะคุมอยู่แต่ถ้าเป็นงานยากมีความรับซ้อนทางความคิดก็ผม 

รู้ส ึกว่าจะเป็นเค้า เวลาเห็นเนื้องานแล้วมันจะบอกได้ว่านี่มันเป็นความคิดของเขา บอกไม่ได้นะ 

จริง ๆแล้ว แต่เรารู้สึกได้ว่ามันใช่ เวลาเรามองภาพแล้วเราไม่มีทางรู้ได้ว่าคิลปินคนนั้นวาดเอง 

หรีอเปล่า แต่เรารู้สึกได้ว่าคนนี้วาดแน่ อารมณ์และหลักการเดียวกัน “

(สุหฤท สยามวาลา, 15 มกราคม 2549)
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รูปแบบและลักษณะเฉพาะของงานนั้นซ,ชวาลอาศัยเรื่องของหลักและวิธีการสร้างแนวทาง 

ในการส ื่อสารให ้สอดคล้องก ับแนวความค ิดน ั้น โดยใช้แนวความคิดของการออกแบบที่กำหนด 

ข ึ้นมาเฉพาะงานน ั้น ๆเป็นตัวกำหนด โดยสิ่งทีมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ประสบการณ ๎ในการ 

ทำงานจะเป็นสิ่งท ี่บ ่งบอกถึงความแม่นยำในการกำหนดแนวทางในเรื่องของการสื่อสารได้อย่าง 

ถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์รวมถึงแนวทางในการออกแบบ

“ ต้องเลือกให้ถูกเล้นถูกซอยของมัน บางครั้งC oncep t แต่การนำเสนอไม่ดีก ็ไม่ใช่นะ 

มันต้องใช้ประสบการณในการเลือกพอสมควรเหมือนกับการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับบุคลิก จะไป 

งานแบบไหน เลือกรองเท้าให้เหมาะกับงาน เปรียบเสมือนกับการเลือกภาพ การเลือกตัวอักษร 

ยกตัวอย ่างง่าย ๆสมมต ิConceptมเดิร ์น เราต้องภาพที่ม ันโมเดิร์น ไม่เล ือกภาพที่ม ันคลาสสิค 

เอาไปใส ่ในโมเด ิร ์นให ้ม ันถ ูกต ้องตามห ่วงทำนอง รวมถ ึงการเล ือกต ัวอ ักษรท ี่ท ันสม ัย ลํ้ายุค 

ประกอบกับ Layout ที่ดูตื่นตาลํ้าสมัยหน่อย เทคนิคจริง ๆแล้วมันไม่ลามารถบอกได้หรอก ขึ้นอยู่ 

ก ับว ่าม ีประลบการณ ์ในการเห ็นมามากเห ่าใด แล้วเลือกให้ตรง ซ ึ่งม ันก ็กล ับไปล ู่กระบวนการ 

ว ิเคราะห ์งาน เวลาที่เราไปสอนลูกศิษย์ คุณจะทำงานมาอย่างไรก็แล้วแต่ กระบวนการตรวจสอบ 

สำคัญที่สุดว่างานดูโมเดิร์นหรือไม่ ไม่โมเดิร์นคุณก็แก้ไข”

ในประเด ็นด ังกล ่าวน ี้ย ัง พบว่า ช ัซวาลยังได้ให้หลักและวิธ ีการรวมถึงแนวทางง่าย ๆท่ี 

ลามารถใช้เป็นเทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของผลงานทางการออกแบบโดยวิธีการที่น่าสนใจ 

«งร ้

‘'วิธีการง่าย ๆในการตรวจสอบ ยกตัวอย่างก็คือ เวลาเราเปิดหนังสือ เราชอบงานขึ้นนี้ 

เพราะอะไร ทำไมเราวิเคราะห์ใต้ งานดีนะ Conceptนะ สวยนะ ได้รางวัล แต่ทำไมเวลางานของ 

ตัวเอง ค ุณกล ับมามองและว ิเคราะห ์ใม ่ได ้ ค ุณ ก ็ต ้องว ิเคราะห ์ให ้ได ้เหม ือนด ูงานคนอ ื่น  

เป็นวิธีการเดียวกันที่เราสอนลูกศิษย์เลยว่า คุณชอบงานน้ีใช่หรือไม่ งานนี้ดีและสุดยอดแต่เวลาที ่

คุณทำงานทำไมงานคุณไม่สุดยอด ทำไมงานคุณออกมาได้เกรด B เกรด C เกรด อ ทำไมงานคุณ 

ออกมาไม่เห็นได้เกรด A เลย ทำไมงานคุณไม่ทำงานให้ได้ A หละ ท้ัง ๆที่คุณก็รู้ว่ามาตรฐานที่ดี 

คืออะไร มันเป็นการตรวจสอบโดยง่ายเลยด้วยหลักการนี้ ถ้าคุณรู้ว่าคุณอยากเป็นBest Graphic 

Designer ด้วยผลงานที่ Best หรือยอดเยี่ยม แต่ทำไมงานออกมาแล้วไม่ดี ถ้าเป็นอย่างนั้นงานคุณ 

ก็ไม่ได้ลงหนังสือ ผลงานของคุณก็ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากลนะลิ คุณก็ต้องวิเคราะห์นอกจาก 

คุณจะทำอะไรได้มากมายก่ายกองแล้ว อันนี้คือกระบวนการที่พิเศษที่สุดในการตรวจสอบว่าเรา 

ควรจะอย ู่ในเร ื่องราว ประเด ็นเหต ุผลน ั้นหรือไม ่แล ้วสวยงาม ออกมาแล้วม ันด ีจร ิงหรือไม  ่

เป็นจุดสำคัญที่สามารถใช้เป็นคัมภีร์ในการตรวจสอบงานได้เลย แค่คุณตรวจสอบงานคุณได้ คุณก็ 

สามารถสื่อสารทางความคิดและขายงานคุณได้ เวลาคุณบอกเหตุผลกับลูกค้าทุกประเด็นที่คุณ
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ขายเป ็นผลจากค ุณตรวจลอบแล ้วเล ือกถ ่ายทอดภาพให ้ม ันด ูโมเด ิร ์น ต ้องถ ่ายภาพแบบไหน 

อย ่างน ี้โม เด ิร ์นแล ้วคร ับ  แล ้วค ุณ ก ็ต ้องPresent!ห ้เห ็นว ่าม ันโมเด ิร ์นจร ิง ๆ ให ้ล ูกค ้าเช ื่อว ่า 

มันโมเดิร์น ลูกค้าก็จะซื้องานคุณ แต่ถ้าคุณบอกว่าสินค้าของคุณโมเดิร์น ผมถ่ายภาพให้คุณแบบนี้ 

แต่ลูกค้าเห็นแล้ว,โม่เห็น'โมเดิร์,นเลยเพราะล ูกค ้าCommenrnนของคุณ คุณก็ต้องกลับมามองว่า 

มันโมเดิร์นจริงหรือเปล่า เป็นวิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด”

“ย ้อนกล ับไปด ูท ี่คำถามว ่าเทคน ิคการสร ้างแนวทางในการล ื่อลารให ้สอดคล ้องก ับ  

แนวความค ิดได ้อย ่างไร ก ็ค ือเทคน ิคการตรวจสอบน ี่เองรวมท ั้งประสบการณ ์ของค ุณด ้วยว ่า 

คุณเห็น และทำงานมามากขนาดไหน แล้วเลือกได้ถูกต้องแค่ไหนด้วย เด็กนักคืกษาที่จบใหม่ 

ก ็อาจ1จะเล ือก1ได ้ด ้วยการเป ีดหน ังส ือตามประสบการณ ์ แค่คุณ Select หรือเลือกมาใช้ แล้วคุณ 

แม่นใช้คำว่า”แม่น'’หยิบยกมาใช้ให้เหมาะลมและลงตัว”

(ชัช'วาล ขนขจี, ลัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

2.2 พัฒนาการสร้างแนวความคิดในการออกแบบ
ในด้านกระบวนการพัฒนาการสร้างแนวความคิดในการออกแบบนั้นพบว่ามีลำดับในการ 

สร้างภาพร่าง หร ือแบบรketchVwเป ็นทางเล ือกอย ่างเป ็นระบบ1ให ้มากท ี่ส ุดเป ็นแนวทางท ี่จะ 

นำมาใช ้แก ้ป ัญหาก ่อนนำมาปรับ และพ ัฒนาขึ้นเพ ื่อหยิบยกมาใช้พ ัฒนาเป ็นรูปแบบจริงในขั้น 

ส ุดท ้ายให ้ได ้มาซ ึ่งผลลัพธ์ส ุดท ้ายท ี่จะเป ็นรูปแบบท ี่เหมาะสมในการต ัดส ินใจเล ือกเพ ื่อนำมา 

พัฒนา และสร้างเป็นชิ้นงานจริง ดังนี้

“พัฒนาการสร้างแนวความคิดก็คือเป็นรtep เป็นขั้น ๆเหมือนรketchnต้องมีหลายรอบ 

เท่านี้พอมั๊ย แก้ไขอะไรมันก็เหมือนกับการอevelop4าน สมมติว่าถ้าคุณทำงานก็มืงาน Develop 

เป ็นขั้นๆ Sketch®นน ี้ออกมา10แล้วเล ือกหยิบมา2 Sketch มาพัฒนาต่อให้เหลือ 1 Sketch 

เหมือนกับการออกแบบโลโก้ง่าย ๆครั้งแรกก็ต้องมีการหวานก่อน Sketch!ป10แบบเพ่ือ'ให้ลูกค้าดู 

ลูกค้าก็ต้องเลือกมา 2 แบบ แบบนี้เช้าตาเอา 2 แบบมาพัฒนาต่อแยกย่อย พอแยกย่อยไปแล้ว 

เหลือแบบเดียว อันนี้ก็ต้องไป Sketch ต่อจนกระทั่งเหลืออันสุดท้ายที่โอเคที่สุดหรือบางทีเรา 

อาจจะต้องขายงานด้วยการมี 3 Alternative คือ มีทางเลือกไปให้ลูกค้าดู แล้วลูกค้าก็เลือกแบบนึง 

ส่วนใหญ่ก็ต้องมี 3 Alternative เป็นทางเลือก เพื่อรองรับการตัดสินใจ นี่คือพัฒนาการสร้าง 

แนวความคิดในการออกแบบ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หลายต่อหลายครั้งที่First 1ช6ลหรือไอเดีย 

เริ่มแรกแล้วก็0K เราไป Sketchwากมายก่ายกอง แต่แบบที่คิดมาแบบแรกกลับเป็นแบบที่ดีที่สุด”

“หลายต ่อหลายช ิ้นท ี่ค ิดแบบแรกแล ้วก ็ได ้ป ีบ เอาเลย ม ันก ็ไม ่ต ้องพ ัฒ นามากมาย 

ซึ่งเราจะพัฒนาในรายละเอียดมากกว่า เช่น การขยับตัวหนังสือยังไง วางรูปยังไง มันเป็นเรองของ
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layout บางสิ่งบางอย่างม ันกลายเป ็นเรื่องของ layout พอ Concept ได้มันก็ตอบแล้ว จบแล้ว 

รูปแบบได้แล้วคราวนี้ม ันก็ข ึ้นอยู่ก ับรายละเอียดย่อย ๆ ม ันเป ็นการ Sketchsหน้า1จอคอมพิวเตอร์ 

ไปแล้วคือไปทำที่หน้าจอ”

(รัชวาล ฃนฃจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

2.2.1 การสร ้างแนวความค ิดในการออกแบบ

การสร้างแนวความคิดในการออกแบบนั้น พบว่าทำได้โดยกำหนดประเด็นในเรื่องต่าง ๆ 

ท ี่ใช ้ในการออกแบบให ้สอดคล้องก ับโจทย์ด ้วยวิธ ีการเข ียนสรุปเป ็นความค ิดเบ ื้องต ้น ซึ่งเป็น 

ภาพรวมทางความค ิดก ่อนนำมาปรับให ้เป ็นแนวความค ิดในการออกแบบ โดยมีรายละเอียดที่ 

สำคัญ คอ

“ต้องกลับมานั้งด ูโจทย์น ั้น แล ้วนำมาคล ี่คลายในความต ้องการต ่าง ๆโดยวิธีแยกย่อย 

โจทย์โดยเลือกใช้และเขียนให้มากที่สุดในประเด็นต่าง ๆนั้นว่านึกถึงอะไรจากเรอง ๆน ั้น”

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

2.2.2 การใช้หลักการและทฤษฎีในการออกแบบ
การใช้หลักการและทฤษฎีในการออกแบบ พบว่าม ีการใช้องค์ประกอบคิลป็เป ็นส่วน 

สำคัญที่สุด โดยเป็นหลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหาให้สอดรับกับโจทย์ที่ได้รับในการสร้างสรรค ์

งานและประยุกตํให้เข้าไปในงานแต่ละชิ้นอย่างมีเหตุผล

“มันทำอยู่อัตโนมัติอยู่แล้ว สำคัญที่สุดก็คือองค์'ประกอบศิลป๋ มันรวมทุกอย่างอยู่แล้ว 

งานทุกงานจะมีอยู่ 2ส่วน คือ เร่ือง Concept กับรื่อง Art Direction โดย Concept เป็นเร่ืองของ 

กระบวนการในการคิด การแปรรูปConcept ให้เป็นภาพ หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ พอจบขั้นตอนของ 

Concepmล้วท ี่เหล ือเป ็นเรื่องขององค์'ประกอบศิลป ็ล ้วน ๆเลย คือ จะแยกเป ็น 2ส่วนรัด  ๆ

ขึ้นอยู่กับโจทย์องค์'ปร*,กอบคิลป็มันอิสระอยู่แล้ว มันพูดอะไรที่เป็นกลางอยู่แล้ว หลักการเรื่องล ี

เรื่องสมดุลย์ เรื่องอะไรต่าง ๆ ขนาดเล็กใหญ่ จังหวะ มันเป็นหลักการพื้นฐานว่าจะจัดวางอย่างไร 

เป ็นหลักการที่ม ันซ ึมรับอยู่ในสมองอยู่แล ้วเหมือนสมัยก่อนเรียนComposeทำไม แต่สุดท้าย 

มันซึมรับอยู่ในสายเลือด เหมือนกับการถ่ายภาพนั่นแหละมันต้องจัดองค์ประกอบในFrame 

อย่างไรคือไม่ต้องมานั่งบอกแล้วว่าตรงนั้นเล็ก ตรงนี้ใหญ่ไม่ต้องวิเคราะห์พอจับกล้องถ่ายรูป 

ก็สามารถขยับซ้ายขยับขวา ซูมเข้าออก แล้วก็กดรัตเตอร์ได้แล้ว มันเหมือนคนที่เร ียนศิลปะ 

จะซึมรับในเรื่องขององค์ประกอบศิลป๋โดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมาบอกว่าจะใช้สีอะไร 'นาหนัก 

ของส ีบาลานซ ์ 80:20สีโทนร้อน หรือโทนเย็น ไม ่ม ืใครกล ับไปทบทวนหลักการและทฤษฎ  ี

ตอนที่ทำงานหรอก แต่มันถูกสั่งสมให้อยู่ในตัวแล้วดึงออกมาใช้โดยธรรมชาติเพียงแต่ในการ
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จัดการเรียนการสอนต้องบอกกับนักสืกษาหรือเด็กว่าอันนี้ต้องใช้หลักการแบบใด ซึ่งขึ้นอยู่กับงาน 

แต่ละงาน”

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

2.2.3 เน ื้อหาและเร ื่องราว

ทางด ้านเน ื้อหาและเร ื่องราว พบว่าเป ็นล ิ่งท ี่ลำค ัญท ี่ส ุดซ ึ่งเป ็นส ่วนหน ึ่งของความค ิด 

รวบยอดท ี่ใช ้เป ็นเครื่องม ือในการลร้างความคิดลร้างสรรค ์เพ ื่อล ื่อสารเรื่องราวให ้สอดคล้องก ับ 

ผู้รับสาร ภายใต้กรอบและข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในการลื่อสาร ดังนี้

“ สำคัญมาก เพราะถือว่าเป็นPart Concepts!นส่วนสำคัญ'ในการลื่อสาร ถ้าเนื้อหาและ 

เร ื่องราวของงานค ุณ ล ื่อสารไม ่ตรงก ับผ ู้ร ับสาร ก ็จะทำให ้ไม ่เข ้าใจว ่าต ้องการจะบอกอะไร 

ยกต ัวอย ่าง เช่น ถ ้าออกแบบBrochure llw เพื่อขายโทรศัพท์มือถือ แต่ไปลื่อสารอ ีกแบบหนึ่ง 

เน ื้อหาของคุณไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งท ี่ไม ่เก ี่ยวกับเรื่องที่ควรจะพูด ม ันก ็เท ่าก ับว ่าล ิ่งท ี่ค ุณพ ิมพ ์ 

ออกมามันไม่ลามารถนำพาสารไปล่คนที่จะรับ มันก็ผิดโจทย์ การCommunication Design^1วย 

ภาพและเรื่องราวก็สอบตก"

“อันนื้ก ็เหมือนกับปัญหาอื่นที่เคยผ่านมา สมมติเท ียบว่า100งานที่ทำประมาณ 30 ถึง40 

เปอร์เชนต์ก ็เยอะมากแล้ว ท ี่ม ืกระบวนการทางความค ิดท ี่ม ืระบบอย่าง100 เปอร์เซ็นต์นอกนั้น 

อาจจะขาดจุดเด่น โดยถ้างานใดขาดจุดเด่นสิ่งที่กำลังถาม คือ เป็นงานที่มืลายเซ็นหรือไม่ ถ้างาน 

ใดไม่ได้คิดแบบลึกซึ้งก็จะเป็นงานที่รเandardvn ๆใปไม่มีลายเซ็น โดยงานที่มีลายเซ็นเป็นงานที่มื 

จุดเด่นและแสดงอัตลักษณ์ดูรู้ว่าเป็นงานของใครซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก"

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวแล้วยังพบว่าวิธีการสร้างแนวทางในการสื่อสารให้ลอดคล้อง 

กับแนวความคิดนั้นก็สำคัญเท่าเทียมกับคุณลมบติอื่น ๆที่กล่าวมาแล้ว

“เป็นหัวใจอยู่แล้ว ถ้าคุณทำงานแล้วไม่สามารถลื่อสาร ม ันก ็เท ่าก ับจบCommunication 

ไม่ได้ ต้องทำให้ตรงโจทย์ ตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยกระบวนการตรวจสอบจะเป็นตัวบอกว่า 

จะรนccess หรือไม่รนcceรรด้วยหสักการพื้นฐานอยู่แล ้ว และอีกประการหนึ่งก ็ตรวจสอบด้วย 

คนที่จะรับสาร บางทีเราตรวจลอบก่อนที่จะออกไป ในทางกลับกันคนรับสารก็ต้องเป็นผู้ตรวจสอบ 

กล ับมาว ่า  รน000รรหร ือไม่ ว ่าท ำแล ้วคน  Impact ร ับ ร ู้ได ้ในส ิ่งท ี่ค ุณ นำเสนอจร ิงห ร ือไม ่ 

สมมติถ้าคุณออกแบบปกเทปแล้วปกเทปนั้นขายไม่ได้เคยได้ยินหรือไม่ว่า”ปกไม่ขาย" คือ ทำงาน 

ตอบโจทย่ใด ้ และต ้องด ูว ่าTargetองเราเป ็นใคร ซ ึ่งส ิ่งเหล ่าน ี้ทำให ้เรารนccess และน ี่ค ือ 

กระบวนการของเราที่เหลือเป็นเรื่องจรรยาบรรณ ซึ่งจรรยาบรรณนั้นก็เป็นหัวใจซึ่งนักออกแบบนั้น
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ต้องมีอยู่แล้ว เคยมีคนให้ทำเรื่องโปรโมท Website การใช้ยาเสพย์ต ิดแล้วถูกต้อง เป็นผู้หญิง 

Hong Kong เคยเห็นผลงานของเราแล้วอยากให้เราทำ พ่อเป็นตำรวจด้วยนะโทรมาคุย และขอให้ 

ทำเรื่องการเสพโคเคนเป็นเรองถูกต้อง อย่างนั้นเราก็ไม่ทำ ก็ต ้องมีจรรยาบรรณหรืองานที่ก ้าวก่าย 

สิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปเราก็ไม่ทำ ฉะน ั้นเราจ ึงเล ือกทำงานท ี่สร ้างสรรค ์ จรรยาบรรณของ 

น ักออกแบบก ็เซ ่น เด ียวก ันก ับจรรยาบรรณ ของอาช ีพอ ื่น  ๆ ไม ่ว ่าจะเป ็น จรรยาบ รรณ ของ 

น ักหน ังล ือพ ิมพ ์ หร ือจรรยาบรรณ ของแพทย ์ ท ี่จะต ้องอย ู่บนพ ื้นฐานของความถ ูกต ้องและ 

สร้างสรรค์เซ่นเดียวกัน’’

(ชัช1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2549)

2.3 ทัศนคติ

2.3.1 ทัศนคติในเรื่องระบบการศึกษาการ'ออกแบบเรขศิลป๋ในสถาทันอุดมศึกษา

ผู้ว ิจ ัยได้ถามถึงทัศนคติที่ม ีต่อระบบการศึกษาการออกแบบเรฃศิลป๋ในสถาบันอุดมศึกษา 

ปัจจุบ ัน พบว่า การพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษานั้นมีแนวโน้มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยซ'ชวาล 

ได้แสดงทรรศนะต่าง ๆในเรื่องของระบบการศึกษา และปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวช้องโดยเฉพาะบุคลากร 

คืออาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาการออกแบบเรฃศิลป๋ โดยสะท้อนผ่านผู้วิจัยว่า

'‘เราว ่าต ื่น ต ัวด ีน ะเป ็นอาจารย ์ท ี่มห าว ิท ยาล ัย ร ังส ิต2 ปี และมหาว ิทยาล ัยกร ุงเทพ 

ซึ่งได้ไปตรวจ Thesis อยู่ 2ปี และมีบรรยายตามที่ต ่าง ๆ เซ่น ท ี่มหาวิทยาลัยอ้สลัมซัญ(ABAC) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการเป็นอาจารย็ป ี พ.ศ.2538 เริ่มแรกสอนที่ครุศิลปั และที่มหาวิทยาลัย 

รังลิต จากการที่เช้าไปสอนนักศึกษา รู้ส ึกได้ว่านักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอกชนและสถาบันราชภัฎ 

น ักศ ึกษาท ั้งสองกล ุ่มม ีความต ่างก ันอยู่โดยเฉพาะในเรื่องโลกท ัศน ์ซ ึ่งเราเห ็นว ่าบ ุคลากรหรือ 

อาจารย ์ผ ู้สอนด ้านการออกแบบมีส ่วนสำค ัญอย ่างมาก คือ เม ื่อเราเร ียนก ับอาจารย ์ย ุคเก ่าก ็ม ี 

ผลต่างกันมาก และถ้าไม่ได้คนที่FreshlUJบอาจารย์จบใหม่ อาจารย์จบนอก หรือเป็นอาจารย์ท ี่ม ี 

ประสบการณ ์ในว ิชาช ีพมาสอน น ักศ ึกษาก ็จะไม ่ได ้อะไรเลย ไม ่ทำให ้พวกน ักศ ึกษาหรือเด ็ก 

พัฒนาขึ้นได้ นอกเสียจากว่าพวกนักศึกษาหรือเด็กจะต้องหาเอาเอง แต่ถ ้าบุคลากรผู้ลอนมีความ 

Freshสดใหม่ก ็จะเป ็นแรงผลักค ันแก่น ักศ ึกษา ซ ึ่งพวกนักศ ึกษานั้นจะได ้เห ็นความมีต ัวตนของ 

ผู้สอน นักศึกษาก็จะได้เรื่องใหม่ ๆที่ต้องนpdate^ก งานGraphic Design มันก็คือแฟชั่นต้อง 

นpdateโลก นอกจากConceptsดีแล้ว เราจะต้องร่วมสมัย หรือลํ้าสมัยด้วย เพราะฉะนั้นบ ุคลากร 

ท ี่สอนน ั้นจะต ้องม ี คือหนึ่งมีไพ่ที่จะทำให้ลูกศิษย์ไปในทิศทางที่เจรืญฃึ้น และสองคือการสร้าง



สภาพแวดล ้อมการเร ียนการสอน ที่กระตุ้น'ให้ลูกคิษย์มี'ไฟ ซ ึ่งด ึงเอาศ ักยภาพและต ัวตนของ 

นักดึกษาออกมาได้”

(ซัช'วาล ฃนฃจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549) 

“ม ันต ้องการส ่วนผสมท ี่ด ึสำหร ับอาจารย ์ทางด ้านน ี้ ค ือหน ึ่งเป ็นน ักปฏ ิบ ัต ิ สองเป ็น 

นักวิชาการ มันจะไม่เหมือนกับศาลตรีอื่น ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ตรงที่ว่ามันแยกได้ นักวิชาการก็คิด 

ทฤษฏีไปแล้วก ็ต ั้งเป ็นทฤษฎี โดยน ักปฏ ิบ ัต ิ หร ือบรerก ็นำเอาทฤษฎีไปใช ้ในระบบเศรษฐก ิจ 

แต่งานออกแบบมันไม่เหมือนกัน ผมว่าคนที'เป็นอาจารย์จะต้องเป็นนักปฏิบัติและนักวิชาการไปใน 

ตัว ในขณะที่ให ้คำปรึกษาที่เป ็นความรู้ก ับเด็กอยู่เน ึ่ยเราก็ต ้องสามารถที่จะเข้าใจถึงในภาพที่จะ 

เป็นปฏิบัติของเด็กโดยในขณะเดียวกันเราก็จะต้องสามารถที่จะแนะนำเขาได้ว่า เมื่อภาคปฏิบัติถึง 

ทางต ันแล ้วม ันย ังม ืหส ักทฤษฏีบางอย ่างท ี่สามารถเป ิดความค ิดหรือเหต ุผลให ้เรานำมาใช ้ได ้ 

แต่ตอนนี้มันสวนกันตรงที่ว่าเด็กไทยที่ไปเรียนจบปริญญาโทจากเมืองนอกเนี่ยก็ไปเรียนปฏิบัติมา 

นักออกแบบที่จบมาแล้วไม่ได้ไปเรียนก็ไปปฏิบ ัต ิ แล้วพอเด็กท ี่จบจากต่างประเทศกลับมาก็มา 

ปฏิบัติกับเมืองไทยไม่ได้เพราะเมืองไทยไม่ได้พร้อมเหมือนเมืองนอกที่ตัวเองเรียนมา แล้วกับเข้า 

มาส ่สถาบ ันการศ ึกษากลายเป ็นว ่าเราม ืน ักปฏ ิบ ัต ิเยอะไปหมดเลย แล ้วในสายท ี่จบแล ้วเป ็น 

นักวิชาการเลยก็เป็นนักวิชาการจริง ๆมันก็เชื่อมกันไม่ได้”

“เพราะฉะนั้นมันจะโยงกลับมาที่สถาบันว่านโยบาย ถ้านโยบายของสถาบันไม่เปิดโอกาส 

ให ้อาจารย ์ในสถาบ ันได ้ม ืโอกาสท ี่จะปฏ ิบ ัต ิเน ึ่ย ม ันก ็เท ่าก ับว ่าไปป ิดก ั้นความสามารถ และ 

คุณสมบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของบุคลากร เพราะฉะนั้นต้องเปิดโอกาส ยกตัวอย่าง เช่น อย่างที่พระ 

จอมเกล้าบางมดเขาก็มาเปิดสตูดิโอให้อาจารย์แล้วเขาก็ใช้ความเป็นมหาวิทยาลัยเนึ่ยรับงานเข้า 

มา แล้วอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าสตูดิโอ นักศึกษาก็มาเป็นดี'ไซน์เนอร์ในทีมผม1ว่านึ่ก ็ค ือการเรียนรู้ท ี่ 

นอกห้องเรียนที่เป็นกิจกรรมที่ด ีมองเห็นภาพชัดเจน ฉะนั้นต่อไปผมก็ยังหวังว่าภาควิชาออกแบบ 

นิเทศศึลป๋หรีออะไรที่เก ี่ยวข้องก็แล้วแต่ในแต่ละสถาบันจะมืสตูดิโอเหมือนเป็นสตูดิโอของแต่ละ 

สถาบัน และก็ยังลามารถเทคแครีลังคมที่ไม่ได้มีเงินเยอะ แต่อยากได้งานออกแบบที่ดีสามารถเดิน 

เข ้ามาหาได้แล ้วบอกกับอาจารย์ได้ว ่า เอ ่อ...อาจารย์ครับผมมืโบชัวรีอยากที่จะให ้ทางน ี้ช ่วยดู 

ช่วยทำนึ่คือการบริการทางสังคมกับไป แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นว่าทำไมหน้าตาโบชัวรีมันดู 

แย ่จ ังประเทศน ี้ เพราะเขาไม ่ม ืลต ังค ์เด ินเข ้าไปมาท ี่ด ึไซน ์สต ูด ิโอ แล้วเขาจะไปจ้างใครทำ 

เขาก็ไปจ้างโรงพิมพ ์ทำ แต ่ถ ้าสถาบ ันการศ ึกษ าร ับหน ้าเส ื่อ เรองน ี้เน ึ่ยผมค ิดว ่าได ้ท ังข ึน  

ท้ังล่อง อาจวรยไ,(^Practiceเด็กไ.ด้สืก สังคมได้การบริการ’’

(อ. สันติ ลอรัซวี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2549)
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นอกจากน ี้ช ัซวาลย ังม ีทรรศนะเก ี่ยวก ับมาตรฐานกลางในการศ ึกษาศาสตร์ด ้านการ 

ออกแบบเรฃศ ิลป ๋ว ่าน ่าจะม ีแนวโน ้มพ ัฒนาไปในแนวทางท ี่ด ีฃ ึ้นเช ่นเด ียวก ัน โดยซัชวาล

ยังได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากมุมมองที่ตนเองได้สัมผัสในฐานะอาจารย์ท ี่สามารถนำมาใช้ 

ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการลอนทางด้านการออกแบบเรฃศิลป๋ไว้ ดังนี้

“เราไม่ได้เห ็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน แต ่ก ็ม ีความเช ื่อว ่าน ่าจะ 

พ ัฒ นามาอย ู่ในระด ับท ี่น ่าพอไจจากท ีได ้ต ิดตามผลงานของล ูกศ ิษย ์ แต ่เราก ็ไม ่ร ู้ว ่าระด ับ  

การพ ัฒ นาในสถาบ ันการศ ิกษาฃองเอกชนและร ัฐบาล ราซกัฎ ในแต ่ละท ี่คงไม ่เหม ือนก ัน 

ถ้าหลักสูตรไม่ดีก็ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้ล้าหลัง ปัจจัยหลักที่สำคัญคืออาจารย์ 

ต ้องมีล ่วนผลักดันหรีอกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวทางด้านการเรียนการสอนไห้ก ับเด็ก ช่วยกัน 

ผลักดัน ภาพรวมของสถาบันที่เปิดเพื่อรองรับนักคืกษาทางด้านนี้ก็มีนะที่ล้มเหลวเยอะเหมือนกัน'’

“ควรทำให้สมบูรณ์แบบโดยได้รับการล่งเสริมสนับสนุนจากทุกฝ่าย ลังคมที่แวดล้อมด้วย 

รัฐบาลเองก็ต้องล่งเสริม ต้องมีการ'จัดExhibition ป̂ิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา โดยการทำWorkshop 

มาช่วย เพราะการดูหนังสืออย่างเด ียวมันไม่พอหรอก คือ ให้ได้เห็นงานจริงบ้าง ซ ึ่งจะดีกว่าใน 

หนังสือมาก เป็นอาหารสมอง ทุกวันนี้เราเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบ พบว่าทำกัน 

ในมหาวิทยาลัยเอกชนเสียมากกว่า อาจเป ็นเพราะมีเงินท ุนและบุคลากรท ี่พร้อมกว่า เนื่องจาก 

สถาบันของรัฐไม่ม ีเงินจ้างบุคลากรที่อยู่ในสายงานวิชาชีพมาสอน ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็ค ือนักศึกษา 

ของเราจะเป็นอย่างไร เพราะเป ็นผ ู้สอนตามหลักการเด ิมๆ มันไม่ม ีการFresh Idea หรือ Fresh 

รูปแบบ ไม่ม ีการFresh!นการสอน’ท่ีทำ1ให้เด็กพัฒนา ที่สำคัญคือเด็กก็ต้องผ่านการบากบั่นต่อล้มา 

ไง ม ันก ็เร ียนครงท ิ้งครึ่ง คนท ี่ต ั้งใจก ็ม ีบางคนม ีเง ินฐานะด ีเร ียนมหาว ิทยาล ัยเอกชนท ี่ม ีการ63

พัฒนาการเรียนการสอนที่ด ี มีเงินทุน ทำงานไปเลย อุปกรณ์พ่อแม่ชื้อให้Prinพานดี ๆ Presents 

มันเป ็นป ัจจ ัยหลายอย่าง คือ บางคนม ีเง ินฐานะด ีต ั้งใจด ้วยท ี่เห ็นนะ จบก็ไปเรียนต่อเมืองนอก 

กลับมาอนาคตรุ่งโรจน์ใน100คนก็จะมีโอกาสเป็นแบบนี้เพียงแค่ไม่กี่คนหรอก”

(ชัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

ส่วนอาจารย์สันติ ลอรัชวีก ็ได้ให้ความเห็ใบันประเด็นเดียวกันนี้เป ็นไปในทางเดียวกันกับ 

ช่ซวาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ผมมองการศ ึกษาโดยเฉพาะในระด ับอ ุดมศ ึกษาแบบท ี่ค ่อนข ้างจะไม ่เห ็นด ้วยก ับ  

หลาย ๆท่ี ผมเชื่อว่าอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยไม่ได้ผลิตแรงงาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ 

มันเป็นก็คือว่าเราอยากผลิตคนกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ๆหนึ่งในระดับหนึ่งแล้วพร้อมที่จะ
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ขยายความรู้น ั้นเนี่ยหลังที่เขาเรียนจบออกไป แต่ท ุกวันนี้ม ันก็ค ่อนข้างจะสวนกันตรงที่ว ่าเด็กเริ่ม 

จะคิดว่าจะทำอะไรหรือประกอบอาชีพอะไรแล้วจะได้เงินเท่าไหร่ แล ้วมันก็เป ็นป ัจจัยในการท ี่จะ 

เล ือกตำแหน่งท ี่ต ัวเองพบ แล ้วก ็อาจจะพบว่า วันหน ึ่งเน ี่ยท ี่เราเล ือกแล้วเน ี่ยไปได ้จนถึงท ี่ส ุด 

เพราะฉะนั้นถ้ามาที่แกนความคิดมันก็จะโยงมาส่เร ื่องของหลักการและหลักสูตรรวมถึงเรื่องการ 

เรียนการสอน มันก็คงจะต้องจำแนกว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการผลิตแรงงาน เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็น 

ที่จะต้องใช้สูตรแปรผันกับเข้ามาที่การรับนักศึกษา เช่นว่าทุกวันนี้เรากำลังขาดแรงงานทางสาขานี้ 

มหาว ิทยาล ัยต ้องร ับให ้มากข ึ้น ในขณะเด ียวก ันก ็ควรจะพ ัฒนาอ ีกขาหน ึ่งค ือให ้แข ็งแรงก ็ค ือ 

อาชีวศึกษาแล้วอย่าให้มันเป็นภาพเชิงลบเหมือนเซ่นทุกวันนี้ว่าคนที่เรียนอาซีวคืกษานี้เรียนไม่เก่ง 

แต่คราวนี้ต ้องปลูกฝังหน่อยว่าคนที่อยากรีบทำงานเนี่ยเข้าอาชีวศึกษาเลยแล้วมีค ุณภาพพอ จบ 

ออกมาทำงานได้มีคุณภาพ เหมือนที่สิงคโปร์เป็นอาชีวศึกษาเป็นโปลืเทคนิค อยากเป็นดีไซน์เนอร์ 

ใช่มั้ย อยากเป ็นเร็ว ๆคุณเข้าโปลีเทคนิคเลยแล้วก็ไปเป็นดีไซน์เนอร์ แต ่ถ ้าค ุณยังไม่อยากเป ็น 

ดีไซน์เนอร์แล้วคุณอยากจะรู้อะไรบางอย่าง ค ุณอยากจะมาบ่มวิธ ีค ิด คุณอยากจะมาศึกษาเรื่องนี้ 

คุณเข้ามหาวิทยาลัย”

(อ. สันติ ลอรัชวี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2549) 

“ผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับว่าสถาบันทางการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านนี้แต่ละที่ว่า 

โรงเร ียนของทางเม ืองนอกทางอ ังฤษท ี่เขาไปเร ียนก ันเยอะ ๆเน ี่ย ไปด ูบ ้าน เม ืองม ันโบราณ  

ตายชักเลย อังฤษเนึ่ยแต่ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากนะครับ ซึ่งผมไม่รู้ว ่ามันถูกกระตุ้นมาตั้งแต่ 

เด็กตั้งแต่รากฐานเล็ก ๆเนึ่ยหรีอเพิ่งจะมากระตุ้นตอนโตได้ ผมไม่ค ่อยเชื่อว่ามันจะมากระตุ้นตอน 

โตได้ ถ ้าเด ็กม ันถ ูกรetให้อยู่ในกรอบมันก็ต้องอยู่ในกรอบ ผมก็ย ังร ู้ส ึกว่าความคิดสร้างสรรค์ที่ลง 

ตัวของเราเนี่ยมันยังไม่เด่นชัด’'

“ผมยังไม่เห็นว่ามันมีสาขา Graphie Desigrrôดเจน เท่าที่ผมเคยไปสอนมาเนี่ยมันไม่ได้ 

เป ็นเอกทางด้านGraphic Desigrmคุณอยู่ส ิ่งพ ิมพ์ล ้วน ๆ ผมคิดว่ามันไม่ใช่ตกลงคุณเป็นยังไง 

ม ันจะเป ็นส่วนผสม ตกลงคุณทำงานกราทิเกได้ คุณเป็น Art Director!,ด้บนพื้นฐานที่คุณ'จบ'จาก 

อันนี้ มันไม่ได้เป็นแบบเมืองนอกที่เมื่อคุณจบมาแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้วไปถึงรู้หมดแล้วว่าการ 

แยกสีเป็นอย่างไร ตั้งแต่คุณเริ่มออกแบบมาเนึ่ยคุณถ่ายภาพไม่ดีปลายทางเละแน่ แล้วเวลาถ่าย 

แบบนี้ออกมาแล้วม ันจะออกมาเป ็นแบบไหน การเลือกใช้ฟอนท์อย่างไร ออกแบบ-ฟอนทให้เป็น 

อย ่างไร ม ัน1ไม ่ใช ่เป ็นCompletelซ ็ทแบบทางนั้น อ ันน ี้ของเราจะค ่อนข ้างกว ้างเหม ือนเร ียน  

Marketing เหมือนเรียนอะไรลักอย่างท ี่ค ุณ'จบมาเป็นขายก็’ใต้Marketingnได้ จะให้ไปมืสาขา 

พิเศษมันเล็กเกินไป เด็กที่จะตัดสินใจมาทางนี้ก็คงจะคิดหนักว่าไหวหรือไม่ที่จะมาอยู่กราพิเกอย่าง 

เดียว แต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้พอจบออกมาแล้วเดี๋ยวอนาคตมันพาไหลไปเอง”

(ลุหฤท สยามวาลา, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2549)
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“คือจรง ๆแล้วอันนี้ให้ความเห็นหรือวิจารณ์ได้ยากมาก เพราะแต่ละสถาบันการศึกษาแต่ 

ละแห่งก็1วางPositioning^รือจุดยืน'ใว้แตกต่างกัน แต่ถ้าเราจะมองในภาพรวมผมก็ค ิดว่าดีฃ ึ้น โดย 

ดีฃึ้นในเรื่องของว่าทุกวันนี้โลกมันแคบลง วิชาความรู้ต ่าง ๆก็สามารถเข ้าถ ึงก ันเราสามารถเรียนรู้ 

แนวคิดและหลักการบางอย่างจากตะวันตกได้ ในขณะเดียวกันถ้ารู้จ ักปรับใช้ แต่ประเด็นที่สวนกัน 

ก ็ค ือว่าในเรื่องของหลักสูตร ความร่วมสม ัยทางว ิชาการ ผมว่าด ีข ึ้น แต่ในขณะเดียวกันในเรื่อง 

Management ห ร ือก ารจ ัด ก ารม ัน เป ็น อ ีกด ้านห น ึ่งซ ึ่ง เป ็น ป ัญ ห าท ี่ค อยถ ่วงท ี่เด ิม ไม ่ม ีม ัน  

มีมากขึ้น เหมือนกับว่าหลักสูตรดีขึ้น อาจารย์ต่าง ๆก็มากขึ้น อายุของคนที่เป็นบุคลากรก็เริ่มก็ถ่าง 

มากขึ้นคือมีตั้งแต่ท ี่เป ็นอายุมากจนถึงอายุน้อยซึ่งตรงนี้ถ ือเป็นข้อดีท ี่ทำให้ประเด็นมันเปิดขึ้นมา 

แต ่ส ิ่งท ี่ทำให ้ข ้อด ีไม ่ลามารถนำพาให ้ระบบการศ ึกษาไปได ้ด ีเท ่าท ี่ควรก ็ค ือเร ื่องของการต ่อส ู้ 

หรือการแข่งขันของตัวสถาบันการศึกษากันเองนั้นคือจำนวนนักศึกษา โดยจำนวนนักศึกษาเป็น 

ต ัวแปรสำค ัญพอสมควร ค ือเม ื่อน ักศ ึกษาเม ื่อเข ้ามาในเร ื่องของการศ ึกษาท ี่เก ี่ยวก ับเร ื่องการ 

ออกแบบหรือเรื่องศิลปะ คิดง่าย ๆก็คือ สมมติวิชา 3 ชั่วโมงเรามีเด็ก 30 คน ถ้าเราต้องคุยหรือให้ 

คำปรึกษาแบบ!ทdividualติโ'รต่อตัว น ั้นหมายถึงเด ็กคนหนึ่งจะมีเวลาที่ปรึกษากับอาจารยํไม ่เก ิน 

1อนาที แล้วถ้าหากว่าเด็กคนอื่นไม่ได้พยายามเกาะติดว่าอาจารย์ได้คุยหรือให้คำปรึกษาอะไรบ้าง 

ก ับ เพ ื่อนแต ่ละคนบ ้าง เด ็กคนน ั้นก ็จะได ้เร ียนร ู้ในว ิชาน ั้นแค ่ส ัปดาห ์ละ10นาท ีเท ่าน ั้น เอง 

ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวแปรที่ทำให้สิ่งที่กำลังจะดีทำให้ด้อยลง”

“พูดถึงของรัฐก่อน เช่น จุฬาฯ ถ ้าย ังย ืนย ันอยู่ในเรื่องจำนวนนักศึกษาก็จะไม่เส ียเปรียบ 

ในเรื่องของคุณภาพของการสอน แต่ในขณะเดียวกันเอกชนยืนแบบนั้นไม่ได้ซึ่งเอกชนก็มีจุดแข็ง 

คืออยู่ตรงที่ว ่าเคลื่อนที่ไวกว่า เพราะว่าอาจจะด ้วยบ ุคลากรในองค ์กรน ั้นท ุกคนไม ่ได ้ม ีรากฐาน 

อะไรยาวนานจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น 

ได้ง ่ายกว่า ด ังน ั้นการเปล ี่ยนแปลงนั้นม ันก ็ข ึ้นอย ู่ก ับว ่าม ันเปลี่ยนแปลงไปในทางท ี่ด ีหรือเปล ่า 

ซึ่งถ้าสถาบันทางการศึกษาของเอกชนแห่งไหนจับทิศทางได้แล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ม ันก็จะ 

เคลื่อนที่ไปได้เร็วและเห็นเป็นรูปธรรมกว่ารวมไปถึงปริมาณอาจารย์พิเศษที่นับเป็นปัจจัยสำคัญใน 

การเรียนการสอนของวิชาการออกแบบ ซ ึ่งเอาบุคลากรจากภายนอกเข้ามาเช ื่อมโยงกับอาจารย์ 

ประจำเพ ี่อให ้เด ็กได ้ม ีโอกาสท ี่จะร ับร ู้ข ้อม ูลหร ือประสบการณ ์ในหลาย ๆด ้านในส ่วนน ี้ศ ิดว ่า 

สถาบันทางการศึกษาของเอกชนน่าจะได้เปรียบกว่า มันก็มี'ข้อดี1ข้อเสียที่แตกต่างกัน1อยู่”

(อ. สันติ สอรัชวี, 9 มกราคม 2549)

2.3.2 ทัศนคติที่มีต่อแวดวงวิชาชีพและการศึกษาด้านการอ,อกแบบเรขศิลป๋

ข ัชวาลม ีท ัศนคต ิในเร ื่องของมาตรฐานทางการศ ึกษาด ้านการออกแบบเรฃศ ิลป ็ของ 

สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี่เป ิดสอนทางด ้านการออกแบบเรขศ ิลป ๋ในป ัจจ ุบ ัน  พบว่า ข ัชวาลได้ให ้
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ความเห็นเปรียบเทียบในเรื่องของผลงานอันเป็นผลมาจากหลักสูตร รวมไปถึงระบบการจ ัดการ 

เรียนการสอนที่แตกต่างกันกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ 

ท ั้งในด ้านความแตกต่างของบ ุคลากรทางด ้านการสอน นักศึกษา และสภาพแวดล้อมทางการ 

ศึกษา ดังนี้

“ผมมองว ่าหล ักส ูตรในบ ้านเม ืองเราต ่างจากเม ืองนอก คือ หลักส ูตรของที่เม ืองนอก 

ด ูเหม ือนว ่าได ้พ ัฒ นาส ูงกว ่าบ ้าน เรา โดยด ูจากน ักศ ึกษาของเราท ี่ไป เร ียนแล ้วจบกล ับมา 

หร ืออาจเป ็น เพราะอาจารย ์ และสภาพแวดล ้อม โลกของที่นั่น ซ ึ่งพ ิจารณาดูจากผลงานของ 

น ักศ ึกษาท ี่น ั่นได ้มาตรฐาน เช ่นเราไปด ูผลงานของน ักศ ึกษาญ ี่ป ุน ฮ่องกง ส ิงคโปร ์งานของ 

นักศึกษาของเค้าได้มาตรฐานสากล แต่บ้านเราดูเป็นงานเด็กหรือเป็นได้แค่งานเรียน เราเคยดูงาน 

Thesis ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศึลปะที่อเมริกา อังกฤษ ผลงานของพวกนักศึกษาฝรั่งดูจับต้อง 

ได ้ด ้วยความเป็นมืออาชีพมากทีเด ียว ในขณะที่ผลงานของนักศึกษาของเรายังด ูเป ็นงานเรียน 

ท ี่ธรรมดามาก ๆ ส ่วนหน ึ่งอาจเป ็นเร ื่องของความใส ่ใจของน ักศ ึกษาเองด ้วย ความล ุ่มล ึก

ในเน ื้องาน ซึ่งนักศึกษาบางคนก็ Present ได้ดี บางคนดีก็ทุ่มเทมาก จากที่ได้พูดคุย และฟัง 

จากปากของคนท ี่เร ียนจบเม ืองนอกมา เหม ือนว ่ากระบวนการเร ียนการสอนต ่างจากบ ้านเรา 

หรือวิธีการทำงาน การComment ล้วนต่างจากบ้านเรา คนท ี่ไปเรียนมาน่าจะนำเอาความเมามา 

ใช้ปรับปรุงหลักสูตร’,

(ซ'ช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

ส ่วนท ัศนคต ิท ี่ม ีต ่อ ว ิช าช ีพ ในการเป ็นน ักออกแบบ เรขศ ิลป ัในป ัจจ ุบ ันน ั้น  พบว ่า 

ชัชวาลมีความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว คือ มีการสร้างสรรค์และพัฒนาเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 

“มีกลุ่มเล ็ก ๆกลุ่มย ่อย ๆท ี่ต ั้งใจจะพ ัฒนาและสร ้างสรรค ์ แต ่ก ็ย ังเป ็นการพ ัฒนาแบบ 

ครูพ ักล ักจำอาศ ัยความชอบส ่วนต ัวมากกว่าท ี่จะเก ิดจากการเร ียนรู้ในเช ิงล ึกอย ่างแท ้จร ิง คือ 

เหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ก็จะหยิบหรือจับสไตล์ร่วมสมัย แล้วก็มาทำแต่ แต่ก็ทำได้แต่ว่าไม่ได้ผ่านการ 

หล่อหลอมมาจริง ๆม ันเหม ือนหยิบป ุบทำป ับ ด้วยทักษะการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ท ี่ด ี 

ประกอบกับระบบความคิดท ี่ด ี ม ันก็สามารถทำได้แต่ม ันอาจจะไม่ล ุ่มล ึก เพราะไม่ถ ูกสั่งสมและ 

ไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ดี คือ เหมือนกับคนที่เรียนมามากแล้วมันก็จะเข้าใจจริง ๆแล้วก็จะหยิบมา 

ใช้ได้ ส ่วนตนเองก็ยังอยากทำงานให้ดีมีคุณภาพ ตามศักยภาพของตัวเองที่สามารถแสดงออกได้ 

และขอบเขตของลูกค้าที่กำหนดให้เรามากน้อยเพียงใด บางครั้งเราอยากที่จะทำแต่ล ูกค้าก็ป ิด 

เส้นทางของเราไม่ให้ทำเราก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันให้อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล ด้วย 

ประลบการณ ์ในช่วงต ้น ๆของการทำงานมันก็อาจจะต้องมีการต่อล ้ทางด้านความคิดท ังเราและ
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ลูกค้า แต่ท ุกวันนี้เรามองก็รู้ว ่าใครที่เราต่อเได้หรือไม่ได้ เราใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานที่เราจะต่อล้ว่า 

งานนี้กับเวลาเท่านี้เราควรจะต่อล้แค่ไหน ถ้าต่อล้แล้วทำให้งานเลียไม่มีประโยชน์ เราก็จะหยุดและ 

ทำให้กับเหมาะเหตุผลนั้น ด้วยหลักวิชาชีพแล้วเราควรจะต้องทำงานให้มันสำเร็จ"

(รัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

นอกจากน ี้ร ัชวาลย ังได ้ให ้ทรรศนะเพ ิ่มเต ิมในเรื่องของมาตรฐานผลงานการออกแบบ 

เรฃศิลป๋ของประเทศไทยโดยรวมในปัจจุบันนั้น พบว่ารัชวาลมีมุมมองต่อผลงานนักออกแบบว่ายัง 

ไม่พ ัฒนาไปเท ่าท ี่ควร โดยการพ ัฒนาของน ักออกแบบน ั้นข ึ้นอย ู่ก ับการผ ่านกระบวนการเป ็น 

นักออกแบบที่ดีและมีสุนทรียะทางการออกแบบ

“โดยรวมม ีส ่วนหน ึ่งท ี่ใช ้ได ้แต ่ย ังเป ็นกล ุ่ม เล ็ก  น ับเป ็นช ิ้นงานได ้ ซ ึ่งเป ็นผลมาจาก 

นักออกแบบและผู้ท ี่ชื้องานออกแบบ โดยสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ก ็เก ิดจากผลการเริ่มต้นแหละ สุนทรียะ 

ของคนม ันมอง1ในม ุมท ี่แตกต ่างก ันถ ึงน ักออกแบบม ีส ุนทร ียะท ี่ด ี แต ่คนท ี่ช ื้องานออกแบบมี 

สุนทรียะที่ไม่ดี ก็ทำให้ชิ้นงานมันออกมาดูไม่ดี แต่ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายมีสุนทรียะที่ด ีก็จะทำให้ผลงานดี 

งานพัฒนาไปไกลและสมบูรณ์แบบ หรือนักออกแบบที่ออกแบบไม่ได้เรื่อง ไม่มีสุนทรียะ เราว่านัก 

ออกแบบ100คนเนึ่ย เราว่าก็มีนักออกแบบที่ไม,ได้เรื่อง 50คนนะ มีนะนักออกแบบที่ไม่ได้เรื่องมีนะ 

นักออกแบบทีไม่ได้สั่งสม และผ่านกระบวนการที่ทำให้เป็นนักออกแบบที่ดี คือเป็นนักออกแบบได้ 

แต่เป็นนักออกแบบที่ดีได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ"

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

ในทำนองเดียวกันรัชวาลก็ย ังได้กล ่าวเพ ิ่มเต ิมในเรื่องท ัศนคติท ี่ม ีต ่อวิชาช ีพในการเป ็น 

นักออกแบบเรฃคิลปัในอนาคต1ว่าเทคโนโลยี1จะก้าวเช้ามามีบทบาท และอิทธิพลต่องานออกแบบ 

มากขึ้น

“ในอนาคตเราว ่าน ่าจะเป ็นฟร ีแลนซ ์หร ีอน ักออกแบบอ ิสระมากข ึ้นนะ เด็กที่จบใหม่ 

ม ีความสามารถในการใช ้เคร ื่อ งคอมพ ิวเตอร ์ได ้ ท ุกอย ่างกระบวนการม ันก ็จบอย ู่ในต ัวเอง 

คุณสามารถค ิดแล ้วคุณทำ คุณขายงานได้ด้วยตัวเอง เรามองว่าในอนาคตนี่ระบบฟรีแลนช์หรีอ 

ระบบบรีษ ัทย ่อย ๆจะม ีมากข ึ้น  เพราะท ุกคนทำได้ม ันก ็แค ่ว ิ่งไปหางานรนชต่อ เพราะท ุกว ันน ี 

ศ ักยภาพ ของเด ็กส ูง  ใน เร ื่อ งข อ งท ัก ษ ะใน ก ารท ำงาน ด ้วย เค ร ื่อ งค อ ม พ ิว เต อ ร ์ เด ียวน ี 

ท ุกมหาวิทยาลัยส ่วนใหญ ่ก ็จะผลักต ันให ้เด ็กสามารถทำทำงานด้วยเครืองคอมพิวเตอร์ไค ้ด ้วย 

ตัวของตัวเอง ซ ึ่งถ ้าใครทำไม่ได ้ก ็จะเป ็นผลเสียกับต ัวเอง กระบวนการเม ื่อก ่อนอาจจะหายไป
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เช่น กระบวนการค ิด  ทำด ้วยม ือในระบบManualnจะหายไป ระบบการค ิดท ี่จะมาทำหน ้าจอ 

คอมพ ิวเตอร ์จะม ืมากข ึ้น  จะเร ิ่มม ีความแตกต ่างก ันท ี่แก ้ป ัญหาท ี่หน ้าจอก ับการแก ้ป ัญหาท ี่ 

Sketch”

(รัช1วาล ขนขจี, สัมภาษณ์’, 8 มกราคม 2549)

“ ใน Mainstream^อ ในล ักษณะการทำงานรับจ ้าง หรอว ่าการเป ็นอesign Service 

มันคงไม่แตกต่างกันมาก แต่ในขณะเดียวกันด้วยตัวเทคโนโลยีจะมีคุณภาพดีขึ้น ด้วยการที่โลกมัน 

แคบลงการออกแบบเป็นไปตามที่ตลาดต้องการมากขึ้นและก็ดีขึ้น แต่คราวนี้มากสับดูอีกด้านหนึ่ง 

ค ือด้านที่เป ็นลักษณะของงานออกแบบที่เรียกว่างานออกแบบเรขคิลป็จรง ๆท ี่ออกมากว้างกว่า 

ท ี่จะไปตอบรับกับสายCom m erça itยมันมีแนวโน้มที่ด ีข ึ้น มีเด็ก ๆหลายคนที่จบมาแล้วก็กล้าที่ 

จะนำเลนอรูปแบบอะไรบางอย่างของตัวเอง ตรงนี้จะดีหรือไม่ดีผมตอบไม่ได้ เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ 

เด็ก เด็กนั้นกล้าอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่เวที”

(อ. สันติ ลอรัชวี, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2549)

ส่วนในเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างทฤษฎีกับการปฎิษัติ รัชวาลได้ใช้คำอธิบายผ่าน 

ประลบการณ์ของตนเองว่า

“หลักการม ันก ็เป ็นเพ ียงแค่หลักการแหละ แต่เร ื่องจริงท ี่เจอมันจะมีความหลากหลาย 

ต่างกัน หลักการมันใช้ได้ทุกข้อ มันใช้ได้ทุกโจทย์เพียงแต่จะพลิกแพลงยังไงเท่านั้นเอง เรื่องนี้เรา 

ยังปล่อยให้ม ันเป็นอิสระอยู่ เราจะไม่ม ีกฎเกณฑ์งานนี้ต ้องแก้ป ัญหาอย่างนี้ อันนี้ต ้องแก้ปัญหา 

อย่างน ี้ ส ุดท้ายถ้าเข ้าใจวิธ ีการคุณก็ทำได้ท ุกงานแหละ เราจะเจอปัญหาบ่อยครั้งท ี่เอางานไป 

Present งานคุณสไตล์นี้ กลายเป็นว่าเราทำงานอีกสไตล์โม่ได้แต่จริง ๆแล้วไม่ใช่ เพราะงานมัน 

ออกมาให้เราต้องทำแบบนี้ แต่งานอื่นเราก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาเดียวกันเพียงแต่การถ่ายทอดอาจจะ 

แตกต่างกันออกไป แต่การแก้ปัญหามันก็ต้องแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว"

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

เม ื่อผ ู้ว ิจ ัยได ้ถามว่าเหต ุใดงานออกแบบเรฃค ิลป ๋ของไทยจึงไม ่ม ีอ ัตล ักษณ ์ท ี่บ ่งบอก 

ให้รู้ว่าเป็นงานออกแบบเรฃศิลป็ของไทย ก็ได้รับคำตอบจากรัชวาลว่า

“ต้องย้อนกลับไปมองที่จุดเริ่มต้น แบบแผนที่เป็นต้นแบบที่เราคืกษาโดยที่เราศึกษาจาก 

ต ้นแบบที่เป ็นสากลไปเลยเราไม่ได้ศ ึกษาจากต้นแบบที่ม ันเป ็นไทย เราไม ่ม ีต ้นแบบที่เป ็นงาน 

ออกแบบเรฃคิลป็ของไทยให้คนไทยศึกษาประกอบกับการมองของคนทั่ว ๆไปนั้นก ับถูกมองว่า 

อะไรท ี่เป ็นไทย ๆน ั้นด ูล ้าสม ัย  ไม ่ม ีใครอยากทำ น ั่นค ือส ิ่งท ี่น ักออกแบบท ั่ว ๆไปมองโดย
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นักออกแบบก็อยากทำงานที่ออกมาแล้วดูร่วมสมัยหรือลํ้าสมัย ไม่มีใครอยากที่จะทำแบบไทย ๆ 

ซึ่งเราไม่มีต้นแบบที่เป็นต้นแบบความเป็นงานเรฃคิลป๋ของไทยที่ชัดเจนให้เด็กศึกษา และไม่ได้มี 

รายวิชาเป็นการสอนในหลักสูตรด้วย อย่างน้อยในหลักสูตรมีการบรรจุเป็นรายวิชาอย่างน้อย1วิชา 

ให้เด็ก1ได้!ฝืกรหน่วยกิตก็ยังดี เช่น ประวัติศาสตร์และการออกแบบสิ่งพิมพ์ไทยแล้วกำหนดโจทย่ให้ 

เด ็กทำเพ ื่อแกเป ็นประสบการณ ์พ ื้นฐานที่ต ิดตัว ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราศึกษาพื้นฐานที่เป็น 

ต้นแบบจากหนังสือไม่ได้เร ียนจากรากของเราท ุกอย่างก็เลยกลายเป็นฝรั่งไปหมด เราก็ทำงาน 

ญ ี่ป ่นได้ คนไทยก็ทำงานจีนได้ ถามว่าทำงานไทยได้มั้ยก็ทำได้เพียงแต่โจทย์ที่เป็นแบบไทย ๆ 

มันอาจจะไม่มีก็ได้ อย่างผลงานที่คุณอเนก นาวิกมูลได้รวบรวมไว้ถือว่าเป็นงานออกแบบเรฃคิลป็ 

ในยุคที่เป ็นไทยมีเอกลักษณ์ แต่ถามว่ามีโจทย์ที่สามารถจะทำแบบนั้นไหม มันก็ไม่ได้มีโจทย์แต่ 

ถามว่าถึงเวลาทำได้หรือไม่ เราเชื่อว่าทำได้เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในความคิดที่จะทำแบบนั้นมากกว่า 

หร ือแม ้แต ่ท ี่ได ้เห ็นงานหย ิบยกความเป ็นไทยมาทำม ันก ็ถ ูกใช ้หล ักการการวางองค ์ประกอบ 

แบบสากลเป็นไทยที่เป็นไทยสากลแบบร่วมสมัยเป็นไทยประดิษฐ์”

(ชัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549) 

“จริง ๆแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาที่ม ีการพูดคุยกันมานาน โดยช่วงหลัง ๆเราสามารถตอบได้ 

โดยคิดได้น้อยลงและเร็วขึ้น บ ้านเมืองเราผ่านการพัฒนามาแบบลุ่ม ๆดอน ๆประกอบกับม ีความ 

เป็นอยู่ที่สบาย ๆ เพราะฉะนั้นการโหยหาตัวตนก็เป็นไปแบบสบาย ซึ่ง'จีนและณี่ป ุนก็ผ ่านการต่อ! 

อย่างหนัก เราเคยมั๊ยที่อยู่ในวิกฤติที่ถ ูกเผาหนังลือตะวันตก เราไม่เคย เราเคยมั๊ยที่ม ี'วิกฤติการณ์ 

ลงครามแบบฮิโรช ิมานางาซากิ ด ังน ั้นผมค ิดว ่างานออกแบบเราไม ่ลามารถท ี่จะพ ิน ิจพ ิจารณา 

แยกส่วนออกมาเป็นเฉพาะงานออกแบบมันก็ต ้องขึ้นอยู่ก ับสภาพแวดล้อมที่แวดวงการออกแบบ 

นั้นอยู่ด ้วย เราเติบโตขึ้นมาภายใต้จ ิตสำนึก หรือว่าความรู้ส ึกท ี่ไม ่ได ้ม ีความรู้ส ึกเด ือดร้อนอะไร 

กับการที่จะเป ็นคนไทยหรือไม่เป ็นคนไทย อ ันน ี้เราพ ูดถ ึงว ่าเราต ้องนำเสนอออกมาพอเราไม่ม ี 

ว ิกฤต ิการณ ์ใด ๆที่เรารู้ส ึกว่าเราต้องแสดงตัวตนออกมา อีกประเด็นหนึ่งที่น ่าสนใจเพียงแค่เรายัง 

ไม่มีก็ยังไม่เท่าไหร่ซํ้าแล้วยังมีวิกฤติการณ์อีกแบบหนึ่งคือว่าให้เลิกเคี้ยวหมาก ซึ่งเราไม่มีแบบจีน 

.แบบญ ี่ป ่นน ี่ย ังไม ่เท ่าไหร่ แต ่เราย ังม ีบางลงบางอย ่างท ี่เข ้ามาเพ ิ่มด ้วยซ ํ้าว ่าใส ่หมวกได ้แล ้ว 

จะได ้เจร ิญรับอารยธรรมตะว ันตกแบบป ิดตารับเลยแล ้วก ็นำเอาคำว่า”อารยธรรม"มาฃีดเล ้นว่า 

ไทยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่มีอารยธรรม สิ่งใหม่ที่นำเสนอมาจากตะวันตกคืออารยธรรม นี่ค ือผมว่าเรามา 

โทษกันเองไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น ถ้าถามว่านักออกแบบคนหนึ่งที่เป็นคนไทยแล้วขาดจิตสำนึกเรอง 

นี้จะโทษเขาหรือ มันก็ไม่ได้ 100 เปอร์เซนต์"

(อ. สันติ ลอรัชวี, 9 มกราคม 2549)
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ซัชวาลได้เปรียบเทียบถึงผลงาน และการศึกษาด้านโทรออกแบบเรขศึลป๋ของประเทศไทย 

กับชาติอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ พบว่า มีการพัฒนาน้อยมากเมื่อเทียบกับชาติอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็น 

ผลเนื่องมาจากการได้รับการสนับสนุนจากระดับผู้บริหารทางภาครัฐ รวมทั้งความแตกต่างในเรื่อง 

ของรากฐานและสุนทรียะทางด้านศึลปะ

“เรามองว่าผลงาน และการศึกษาด้านการออกแบบเรฃศึลป๋ของประเทศไทยกับชาติอื่น ๆ 

ในระด ับนานาชาติย ังน ้อยนะ ส่วนหนึ่งมันเป็นรากของบ้านเราด้วย พังเกตไหมว่าเราไม่ได้บอกว่า 

ฝรั่งจะเก ่งกว ่าเรานะ แต ่เรามองว่าศ ิลปะมันถ ูกหล่อหลอมมาตั้งแต ่เด ็กต ั้งแต ่พ ื้นฐาน การหล่อ 

หลอมทางด้านสุนทรียศาสตร์ทางด้านศิลปะ ฝรั่งจะมีความเข้าใจในวงกว้างขวางกว่าบ้านเรา ๆ 

คนที่เข ้าใจก็จะเป ็นบ ุคคลที่ชอบ และอยากจะทำความเข ้าใจก ับม ันเท ่าน ั้นแต ่คนท ี่ไม ่ได ้เร ียน 

ส ่วนมากก ็จะไม ่ได ้สนใจ ยกต ัวอย ่างค ือผ ู้ใหญ ่ในย ุคป ัจจ ุบ ัน  คนท ี่ม ีเข ้าใจร ู้ล ึก เร ื่องศ ิลปะ 

แม ้ว ่าจะเป ็นน ักการเม ือง ผ ู้บริหารประเทศ เราว ่าม ืเพ ียงไม่ก ี่คนหรอกท ี่เข ้าใจรู้ล ึกเร ื่องศ ิลปะ 

ซ ึ่งศ ิลปะจะเป ็นตัวหล่อหลอมทำให้จ ิตใจคนงามขึ้น โดยสังเกตจากแนวความคิด หรือThinking 

ของผู้บริหารประเทศ ที่ไม่ค ่อยส่งเสริมหรือสร้างระบบให้คนมีความเข้าใจในตรงกันในเรื่องนี้ คือ 

อาจจะต ้องมาจ ัด เต ร ียมร ื้อสร ้างระบบกันทั้งประเทศเลยหละ ในอนาคตเราก ็ถ ือว ่าม ันโอเค 

แต ่ก ็เป ็นกล ุ่ม เล ็กในเร ื่องมาตรฐาน แต ่งานของฝรั่งท ี่เห ็นท ี่ต ีพ ิมพ ์อย ู่ในหน ังส ือม ันก ็เป ็นแค ่ 

ส ่วนน ้อย แต ่ก ็ม ีงานท ี่ไม ่ด ีแย ่ ๆ 90 เปอร ์เซ ็นต ์ก ็ได ้ท ี่ไม ่ได ้นำมาต ีพ ิมพ ์เผยแพร่ให ้ปรากฏ 

ซึ่งเรามองว่าอะไรหลาย ๆอย่างก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่สูงกว่าเรา เพราะเขาอาจจะเป็นต้นแบบหรือ 

เป็นรากของเขา”

(ชัซ'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549) 

“ก ็ธรรมดา ผมไม่ร ู้ส ึกว่าบ ้านเม ืองไทยมันExcite®ะไร ผมก็เฝืามองอยู่ซ ึ่งผมก็เป็นคนที่ 

ร ักเร ื่องพวกน ี้อย ู่แล ้วก ็ย ังไม ่เห ็นว่าม ันม ีแนวหรือมันมีความโดดเด่นในงานเท่าไหร่ ซ ึ่งมันก็สวย 

ไปได ้อย่างนี้หละครับ ม ันไม่ได้ตื่นเต้น มันไม่ได้เป็นสังคมท ี่ต ื่นเต ้นแต ่ม ันเป ็นส ังคมท ี่ย ังร ักษา 

S tanda rdองม ันอย ู่ได ้ คือ งานก ็ม ื standard0̂ นไม ่ต ื่น เต ้น เหม ือนก ับ เวลาท ี่เราด ูงานของ 

เมืองนอก เช่น เวลาที่เราเห็นงานโฆษณาของเมืองนอก หรือตัวอย่างทางการพิมพ์แล้วยังรู้ส ึกว่า

“โอ้โห ยังแปลกอยู่” อารมณ์แบบนี้เลยครับ ซึ่งเมื่อเทียบกับงานของเมืองนอกแล้วผลงานของ

เรา'จัด1ว่ามืร tandardtUTนิ่ง”

(สุหฤท ลยามวาลา, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2549)
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ตลอดระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่อด ีตจนถึงป ัจจ ุบ ัน ทังแวดวงวิชาชีพและการศึกษา 

ด ้านการออกแบบเรขศ ิลป ็น ั้นม ีการพ ัฒนา รวมถ ึงว ิว ัฒนาการไปในท ิศทางมากมายต ่าง ๆก ัน 

ที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงานออกแบบเรฃศิลป็ โดยชีชวาลได้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงด้งกล่าวว่า

“จ าก ป ระส บ ก ารณ ์ก ็ค ือ ว ่าบ ัน เร ิ่ม จ าก ก ารท ำม ือ  ใน 1ช ่วง เวล า1 0กว ่าป ีท ี่ผ ่านมา 

บ ันพ ัฒ นาต ั้งแต ่อไป10เลยนะ เร ิ่ม จากการท ำม ือ  ต ิดArtwork^งต ัวเร ียงท ีละแถวท ีละต ัว  

จินตนาการซ่องไฟเอง จินตนาการคอลัมน์หนังลือเอง ความพลิกแพลงของงานบันก็ค่อนข้างจะ 

เป ็นFormat ในช ่วงต ้น ๆจะเป ็นช ่วงท ี่จะอย ู่ในGrid เพราะการล ังต ัวเร ียงต ้องกำหนดคอล ัมน ์ 

กำหนดLeading ทุกอย่างจะมืGrid แต่ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงาน ทำให้ 

ท ุกอย่างบ ันม ือ ิลระข ึ้น ไม ่ว ่าจะเป ็นเร ื่องของการRetouch หรอเทคนิคต่าง ๆที่ทำให้งานในหน้า 

1 หน้าจากเด ิม คือ รูป Headline คอลัมน์ท ี่บ ันนิ่ง ๆ ด ้วยงานเดิมเน ิ่ย บันลามารถที่จะมาทำ 

ในยุคนี้ให ้ด ูด ีข ึ้น สวยขึ้นได้โดยง่ายมาก เม ื่อก ่อนกว่าจะประด ิษฐ ์ Artwork 1 ชิ้น 1หน้า เราว่า 

ต่างกันมากแล้วบันเห็นผลไง เมื่อก่อนทุกอย่างเป็นขาวดำหมด ทุกอย่างจะต้องจินตนาการ มีการ 

สั่ง(^6ก37ลี โดยคนที่อยู่ในยุคก่อนต้องถือว่าเก่งจรีง ๆ สั่งตัวเรียงให้พอดีคอลัมน์จากตัวText ท่ีมื 

อย ู่ได ้อย ่างไร ด ้วยPoiทนท่านี้ Leading^ ไงถ ึงจะสวย บ ันแก ้ไม ่ได ้แก ้ก ็ค ือ เส ียเง ิน เพ ิ่มข ึ้น  

รูป หรือภาพต่าง ๆก ็ต ้องมาCropüอเอาเอง การใช ้ส ีเป ็นการรวมจ ินตนาการเหม ือนการPaint 

ร ูป1ว่าตรงนี้'จะ'ใส่สีแดงตรงนี้ปูพื้,นสีนี้ คนที่ผ ่านประสบการณ์ตรงจุดนี้น ั้นแหละเราว่าตัวจริง เราว่า 

เด็กยุคปัจจุบันบันใช่บันมืวิธีลัดแล้วแต่บันง่าย ทุกอย่างบันง่ายขึ้น สำเร็จรูปมากขึ้น”

(ชี'ซวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2549)

3. ผลงานของซ้ชวาล ขนขจี

3.1 ล ักษณะผลงาน

ลักษณะผลงานทางการออกแบบของซัชวาล ขนขจี น ั้นผ ู้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาผลงานทางการ 

ออกแบบของชี'ชวาล ขนขจี พบว่า ผลงานซองชีชวาลนั้นมืลักษณะที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ที่ 

ซัดเจนในเรื่องของแนวความคิดที่ชี'บซ้อน และการใช้การแนวทางศิลปะได้อย่างลงตัว รวมทั้งมี 

สุนทรียภาพโดยการนำเสนอที่สะท้อนผ่านตัวอักษร และภาพได้อย่างกลมกลืน โดยสามารถสร้าง 

ความประทับใจให้ผู้ดูได้เป็นอย่างดี
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3.2 แนวทางการสิอสาร
แนวทางการสื่อสารของรัชวาลนั้นชัซวาลก็ยังให้ความสำคัญกับโจทย์ทางการออกแบบ 

ที่ถือว่า เป ็นป ัจจ ัยสำค ัญที่เป ็นห ัวใจในการกำหนดทิศทางของงานออกแบบของตนเองได ้เป ็น 

อย่างดี

“ป ัจจ ัยหล ักก ็ย ัง เนอย ู่ก ับโจทย ์ว ่าเป ็นงานอะไร กล ุ่ม เป ้าหมายค ือใคร โดยต ีความ 

จากโจทย์สุดท้ายก็ต้องกับไปที่โจทย์ เพราะโจทย์จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างก่อนที่จะนำมาเป็น 

Idea และC o n c e p t s มา คือสุดท้ายต้องกับไปมองที่โจทย์ว่าตอบโจทย์หรอไม่”

“แนวทางการสื่อสารก็จะรัดเจนมากขึ้น พัฒนาแล้วเข้าใจง่ายขึ้น เพราะเมื่อก่อนไม่ได้มี 

การพัฒนาในเรื่องของการตีความ การคิดในเชิงลึกเป็นไปในเรื่องของการตีความเพื่อการสื่อสาร 

ทางความคิด’’

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

สุหฤท สยามวาลาย ังได ้ให ้ความเห ็นถ ึงแนวทางการส ื่อสารในผลงานของรัชวาลว่าม ี 

จุดเด่นในเรื่องของความคิด

“ผมว่าก็ยังเป็นเรื่องของThinkingsกเหมือนกัน เค้าเด่นมากในเรื่องนี้ ค ือเค ้าสามารถจับ 

ส่วนผสมอะไรที่มันเกิดขึ้นรอบข้างหรอรอบ ๆตัวเค้ามารวมกันในงานเค้าได้ดี”

(สุหฤท สยามวาลา, สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2549)

3.3 เทคนิค และร ูปแบบ

ในด้านของเทคนิค และรูปแบบในการออกแบบนั้น พบว่า พัฒนาจากConcept และIdea 
นำไปสู่เทคนิค และรูปแบบในการออกแบบท่ีเรียบง่าย

“จะเกี่ยว เชื่อมโยงกับเdea และC o n c e p tมาจากโจทย์ ก็คือต้องเริ่มต้นที่โจทย์มาสู่ 
Concept และ!dea ซึ่งเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาก็จะคล่องตัวขึ้นโดยเรื่องประลบการณ์จะเป็นสิ่ง 
ทีส่งเสรีม และทำให้เรามองทุกอย่างได้ง่ายขึ้น คือ มองภาพจบในตัวผลงานได้ อีกอันหนึ่งก็คือ 
รายละเอียด และความลงตัวของผลงานเป็นอย่างมากในการออกแบบ”

(รัชวาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

นอกจากนี้ประสบการณ์นั้นจะเป็นส่วนทีส่งเสริมในเรื่องของการคิด และตัดสินใจในเร่ือง 
ของการทำงานในประเด็นตังกล่าว คือ

“คือรู้ว่าตรงไหนพอดี เมื่อเทียบกับตอนต้น ๆในสมัยท่ีเร่ิมต้นทำงานใหม่ ๆ”
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“ส'วนใหญ่เป็นเทคนิค และรูปแบบในการออกแบบ คือ จะเน ้นความเร ียบง ่าย(Simple) 

ไม ่ใช ้เทคน ิคท ี่ร ่วมสม ัยมาก ๆ เป ็นเพราะโจทย์ท ี่ได ้ร ับมาน ั้นย ังไม ่ต ้องการอะไรท ี่เป ็นเทคนิค 

มากมายขนาดนั้น และถ้าใช้ใปแล้วก็จะทำให้งานมีส่วนเกิน เราไม่ได้เรมต้นจากสไตล์”

(ซัช'วาล ขนขจี, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2549)

ในอนาคตน ั้นช ัชวาลย ังอยากเห ็นการพ ัฒ นาท ั้งแวดวงว ิชาช ีพและการศ ึกษาด ้าน  

การออกแบบเรฃศึลป็ โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภาคพื้น ให้เหมือนกับประเทศญี่ป่นที่เป็น 

ศูนย์กลางของเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม รวมไปถึงด้านสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ 

ในทางกลับกันก็ต้องสร้างความชัดเจนในส่วนที่เป็นเรื่องของการออกแบบเรฃศิลป็ซึ่งภาครัฐน่าจะ 

เข้ามาส่งเสริม และช่วยผลักดันการศึกษาทางด้านนี้ให้เจริญก้าวหน้า
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